



ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้า ๑

**ป่วยติดเชื้อโควิด-19จากฮ่องกงไคโค  
ผนวกระบาดในไทย**

ป่วยเข้ารับ.แต่ไม่บอกข้อมูล  
สถานกักเชื้อต้องปิดทั้งร.ร.  
ริเช็กผู้โดยสารที่มาพร้อมกัน

ไทยพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มขึ้นอีก 3 ราย เป็น  
ชายไทยวัย 65 ปี และภรรยาวัย 62 ปี ไปเที่ยวเกาะ  
ฮ่องกงไคโค ประเทศญี่ปุ่น กลับมาเป็นไข้ ★ มีดอทหน้า 12



ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๒)

**ป่วยติดโควิด-19 ☆ ต่อจากหน้า 1**

เข้ารับรักษาที่โรงพยาบาลบีแคร์ แต่ปกปิดข้อมูลการเดินทางไปต่างประเทศแถมเชื้อไวรัสอันตรายยังลามติดหลานชายวัย 8 ขวบ จนต้องมีการสั่งปิดโรงเรียนและธนาคารที่พ่อเด็ก 8 ขวบทำงาน สายการบินแอร์เอเชียขานเข้า ต้องตามตัวผู้โดยสารร่วมไปพลที่ผู้ติดเชือรายนี้มาตรวจค้นแล้ว พร้อมให้นักบินและลูกเรือหยุดพักกักตัวเอง 14 วันดูอาการ “อนุทิน” วอนบริษัททัวร์อย่าขวนที่ขวนประเทศเสี่ยงเตือนระวังเป็นการเที่ยวครั้งสุดท้ายในชีวิตหากยังต้องไปยุโรปอ่วมลามจากอิตาลีหนักหน่วง

ท่ามกลางกระแสข่าววิตถาวรแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ลามระลอกไปทั่วโลก โดยหลายประเทศห้ามผู้คนมีการเดินทางเข้าออกเพื่อป้องกันการติดเชื้อ หลังจากที่มียอดผู้เสียชีวิตพุ่งกว่า 8 พันคนติดเชื้อมากกว่า 8 หมื่นคนและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนเป็นที่ห่วงเกรงกันว่าเชื้อโรคนี้นี้ที่กลายเป็นไวรัสสุดอันตรายจะไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ ขณะที่ประเทศไทยมีการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก 8 ราย เป็นคนไทยที่เพิ่งเดินทางกลับจากไปเที่ยวเกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ XJ 621 ถึงสนามบินดอนเมือง เมื่อวันที่ 20 ก.พ.ที่ผ่านมา

**★ รพ.บีแคร์แจ้งมีผู้ป่วยไวรัสโควิด-19**

ทั้งนี้ เมื่อเช้าวันที่ 26 ก.พ. รพ.บีแคร์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ ได้ออกคำชี้แจงกรณีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สรุปความว่า เมื่อวันที่ 28 ก.พ. มีผู้ป่วยชายไทยมาโรงพยาบาลด้วยอาการไข้ ไอ และปฏิเสธประวัติการเดินทางไปต่างประเทศ ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นปอดอักเสบและให้รักษาตัวในโรงพยาบาลจนช่วงสายวันเดียวกันผู้ป่วยจึงยอมเปิดเผยประวัติว่าได้เดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยงแพทย์จึงย้ายผู้ป่วยเข้ารับรักษาตัวในห้องความดันลบ ต่อมาช่วงค่ำของวันที่ 24 ก.พ. ผลตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 โรงพยาบาลจึงได้แจ้ง สปคม.ทันที ส่งผลให้บุคลากรทั้งแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ในกลุ่มที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โรงพยาบาลจึงได้ให้บุคลากรที่ใกล้ชิดผู้ป่วยตรวจร่างกาย หยุดงานและให้สังเกตอาการอยู่ที่บ้าน โดยให้ปฏิบัติตัวตามแนวทางของกรมควบคุมโรค พร้อมทนายมาเชื้อและจับผู้ป่วยในหอผู้ป่วย

**★ เป็นคู่สามีภรรยา กลับจากญี่ปุ่น**

ต่อมาที่กระทรวงสาธารณสุข ตอนสายวันเดียวกัน นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รว.สาธารณสุข นายสาริต ปิตุเตชะ รว.สาธารณสุข นพ.สุภูมิ กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ร่วม

กันแถลงถึงสถานการณ์ “ไวรัสโควิด-19” นพ.สุภูมิกล่าวว่า ขณะนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่ม 8 ราย เป็นคนในครอบครัวเดียวกัน รายที่ 1 เป็นชายไทยอายุ 65 ปี มีประวัติไปเที่ยวเกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น กลับมาแล้วมีไข้ ไอ ปอดอักเสบรุนแรง เนื่องจากมีไข้ 3 วันแล้วจึงมาพบแพทย์เข้ารับรักษาที่โรงพยาบาลบีแคร์แล้วถูกส่งตัวมารักษาที่สถาบันโรคทรวงอก รายที่ 2 เป็นภรรยาชายไทยวัย 65 ปี ที่ไปเที่ยวฮอกไกโดด้วยกัน กลับมาได้ 8 วันแล้วป่วย มีไข้ ไอ รักษาที่สถาบันบำราศนราดูร รายที่ 3 เป็นเด็กชายอายุ 8 ขวบ หลานของผู้ติดเชื้อซึ่งไม่ได้ไปต่างประเทศด้วย แต่ติดเชื้อเพราะอยู่ใกล้ชิดปู่ย่าที่ไปเที่ยวฮอกไกโด รักษาตัวอยู่ที่สถาบันบำราศนราดูร และได้ติดตามผู้สัมผัสกับครอบครัวนี้แล้ว ทั้งหมดยังอาการดี

**★ วอนให้แจ้งข้อมูลการเดินทาง**

นพ.สุภูมิกล่าวว่า สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในไทยสะสมอยู่ที่ 40 ราย ในจำนวนนี้รักษาหายออกจากโรงพยาบาลแล้ว 24 ราย เพราะวันนี้หายเพิ่ม 2 ราย เป็นนักท่องเที่ยวจีน 1 ราย และไทย 1 รายเหลือรักษาในโรงพยาบาล 16 ราย ส่วนผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคต้องเฝ้าระวัง ตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค.-25 ก.พ. 2563 มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนต้องเฝ้าระวังสะสมทั้งหมด 1,798 ราย ยืนยันว่ามีพบ



ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๒)

ผู้ป่วยเพิ่มอีก 8 ราย แต่สถานการณ์ของไทยยังอยู่ระดับ 2 ไม่ใช่ระดับ 3 เราจึงไม่มีผู้ป่วยซูเปอร์สเปรดเดอร์ (Superspreader) ขอย้ำว่าหากป่วยต้องแจ้งการเดินทางด้วยความเป็นจริงหากไม่แจ้งจะทำให้คนใกล้ชิด คนที่เสี่ยงเหมือนรายนี้ ถ้าตามประกาศโรคอันตรายจะต้องแจ้งภายใน 8 ชั่วโมง ทั้งนี้บุคลากรทางการแพทย์ให้ใส่อุปกรณ์ป้องกันขณะปฏิบัติการเต็มที่

**★ เผยเหตุต้องมีประกาศเป็นโรคอันตราย**  
 ด้านนายอนุทินกล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ มีมติให้มีการประกาศให้ไวรัสโควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตรายตาม พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ขอย้ำว่าไม่ใช่เพราะเราคุมโรคไม่อยู่ แต่ประกาศเพื่อให้บุคลากรทำงาน โดยมีกฎหมายรองรับสามารถปฏิบัติการหลายเรื่อง ร่างประกาศนี้จะประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาภายใน 2-3 วัน และจากการประกาศนี้ เมื่อวันที่ 25 ก.พ. หลังใช้มาตรการในการควบคุมโรค พบผู้โดยสารจากเรือไคมอนต์ปริ้นเซส จากญี่ปุ่นจะเดินทางไปเที่ยวเชียงใหม่ ได้ขอให้ทั้ง 2 รายกลับประเทศไปได้

**★ คำหนัก-ป่าไม่ทำตามคำแนะนำ**  
 นายอนุทินยังกล่าวถึงกรณีผู้ป่วยที่โรงพยาบาลบีแคร์ ค้างว่า ต้องทำตามสิ่งที่ไม่ยอมทำตามคำแนะนำ

เพราะเดินทางในพื้นที่เสี่ยง มีไข้ ยังสัญจรไปมา และมาติดต่อกันในบ้าน ตรงนี้หากเราไม่เจอก่อนจะมีโอกาสเป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์ หรือคนที่มีความสามารถในการแพร่โรคได้จำนวนมาก เราไม่อยากมีบุคคลที่เหมือนคุณป้าที่ต่างประเทศ โชคดีที่จับตัวได้ก่อน แต่เพียงคุณคนเดียว ทำให้ต้องไปติดตามคนอื่นอีกมากอาจจะถึง 100 ราย ทั้งคนที่โรงพยาบาลและโรงเรียนของหลานลุง

**★ วอนทวิ้อย่ำชนกนเที่ยวปท.เสี่ยง**  
 รรม.สาธารณสุขกล่าวอีกว่าขอวิงวอนสายการบินหยุดออกตั๋วราคาถูก เพื่อชวนคนไปเที่ยว เพราะมีความเสี่ยงมาก หากไปแล้วอาจจะกลายเป็นการเที่ยวครั้งสุดท้ายในชีวิต หากคิดซื้อธงแดงถึงตาย ขอให้เที่ยวในไทย เงินจะได้หมุนสะพัดช่วยเพื่อนร่วมชาติช่วยเศรษฐกิจไทย เรื่องนี้ต้องร่วมมือกันทุกฝ่าย ไม่ใช่ฝ่ายสาธารณสุขอย่างเดียว อย่าทำเป็นไม่รู้สึกรู้สา อย่าคิดว่าตัวเองแข็งแรง บุคลากรสาธารณสุขอย่าไม่ไปปฏิบัติงานหรือลาไปเที่ยวในประเทศกลุ่มเสี่ยง เบื้องต้นจะขอเป็นความร่วมมือไปยังหน่วยงานราชการทุกหน่วย ในการเลื่อนการประชุมในประเทศที่เป็นกลุ่มเสี่ยงชั่วคราวก่อน หากการควบคุมไม่ไหวจริงๆ อาจจะใช้กฎหมายบังคับในการกักทุกคนที่เดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงเป็นเวลา 14 วัน แต่ขณะนี้ยังไม่ทำ จะใช้การขอความร่วมมือแทน

เช่นเดียวกับรัฐมนตรีหากไปในประเทศกลุ่มเสี่ยงก็ต้องเฝ้าระวังอาการตัวเอง 14 วัน หากมีไข้รีบพบแพทย์และแจ้งประวัติการเดินทาง

**★ ให้ร่วมมือเพื่อลดการระบาด**  
 เมื่อถามว่า การพบผู้ป่วยเป็นปู นำโรคมาคิด หลานทำไม่จริงไม่เรียกว่าเป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์ นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การที่ยังไม่ถึงขั้นนั้นเนื่องจากอาจจะไม่ได้หมายถึงคนที่มีความสามารถในการแพร่โรคให้คนจำนวนมาก คือคนหนึ่งคนจะแพร่เชื้อไปได้ 10-20 ราย หากเราไม่คุมโรคจำนวนผู้ป่วยจะเพิ่มเร็วมาก แต่จนถึงวันนี้จากการสอบสวนโรค ผู้ป่วยรายแรกที่นำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่น จนถึงวันนี้ทำให้คนอื่นติดเชื้อ 1 ราย คือหลาน เพราะการยาดิจดจากญี่ปุ่นด้วยกัน เคศนี้มีความยากลำบาก เพราะมีผู้สัมผัสใกล้ชิดจำนวนมาก ขึ้นอยู่ว่าแต่ละคนสัมผัสมากน้อยแค่ไหน ต้องติดตามผู้สัมผัสทั้งหมด 14 วัน ว่าติดเชื้อหรือไม่ เคยย้ายหลายครั้งแล้วว่าการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงถ้าเลื่อนการเดินทางได้ให้เลื่อนเลย หากกลับมาช่วง 14 วันมีอาการต้องรีบแจ้งประวัติแต่แรก อย่าปกปิด เพราะจะทำให้คนเดือดร้อนจำนวนมาก เรื่องนี้กระทรวงสาธารณสุขย้ำมาตลอด ความร่วมมือของทุกคนจะบอกได้ว่าเรารอดจากการระบาดได้หรือไม่

☆ มีต่อหน้า 13



ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๑๓)

**ป่วยติดโควิด-19 ☆ ต่อจากหน้า 12**

**★ ต้องติดตามอาการลูกลุงป้า**

นพ.ธนรักษ์กล่าวต่อว่า ส่วนกรณีลูกชายของผู้ป่วยวัย 65 ปีรายนี้ ซึ่งทำงานที่ธนาคารธนาคารสาขาขอนแก่น หลังการสอบสวนโรคจะติดตามเฉพาะลูกชาย ที่ถือเป็นผู้สัมผัสผู้ป่วยเท่านั้น ไม่มีการติดตามพนักงานธนาคารคนอื่นๆที่เป็นเพียงผู้สัมผัสของผู้สัมผัส เพราะโอกาสที่ผู้สัมผัสจะแพร่เชื้อไม่มีสำหรับพื้นที่ที่เป็นประเทศกลุ่มเสี่ยงขณะนี้ ได้แก่ 1.ประเทศจีน รวมทั้งที่ปกครองพิเศษ 3 พื้นที่ คือฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน 2.สิงคโปร์ 3.เกาหลีใต้ 4.ญี่ปุ่น 5.อิสราเอล 6.อิหร่าน และมีประเทศที่จับตามองใกล้ชิด เช่น สหรัฐอเมริกา เป็นต้น ส่วนยาที่ใช้ในการรักษาไวรัสโควิด-19 องค์การเภสัชกรรมได้มีการสั่งซื้อยาเข้ามาจากต่างประเทศและเริ่มใช้ในผู้ป่วยที่อาการหนักบางรายบ้างแล้ว รวมถึงมีการสำรองไว้บางส่วนด้วย

**★ ปิดโรงเรียนเพื่อความปลอดภัย**

อีกด้านหนึ่ง ที่โรงเรียนพระธาตุขินดอนเมือง ซึ่งเป็นสถานศึกษาของเด็กชายวัย 8 ขวบ หลานของผู้ป่วยวัย 65 ปี ที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มา จากออกไปปรากฏว่าวันเดียวกันนี้ ทางโรงเรียนได้มีการสั่งปิดการเรียนการสอนทันทีพร้อมมีการทำความสะอาดโรงเรียนด้วยการพ่นยาฆ่าเชื้อ นายอรุณพล ศรีศรีครองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กล่าวว่า ได้รับรายงานจากผู้จัดการโรงเรียนพระธาตุขินดอนเมืองยืนยันว่านักเรียนของโรงเรียนติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จริง เป็นนักเรียนชั้น ป.๑ ได้รับเชื้อมาจากปูที่เดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นและติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มาและเด็กที่ได้รับเชื้อเดินทางมาโรงเรียนเมื่อวันที่ 24 ก.พ. เพื่อสอบปลายภาคเรียน ขณะนี้เด็กคนดังกล่าวถูกส่งตัวไปรักษาที่ รพ.บวรราชราชมงคล สำหรับมาตรการของโรงเรียนได้ประกาศหยุดการเรียนและให้มาสอบอีกครั้งในวันที่ 2 มี.ค. ส่วนนักเรียนที่เป็นเพื่อนร่วมชั้นกับเด็กที่ได้รับเชื้อให้มาสอบอีกครั้งในวันที่ 10 มี.ค.

**★ ธนชาติสั่งปิดสาขาขอนแก่น**

ขณะเดียวกัน ธนาคารธนาคารได้สั่งปิดธนาคารสาขาขอนแก่น ที่นครราชสีมาของผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 วัย 65 ปีทำงานอยู่พร้อมให้ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลและได้รับการยืนยันว่าไม่ได้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่เพื่อความปลอดภัยจึงได้ให้หยุดงานและแยกตัวออกเป็นเวลา 14 วัน พร้อมกันนี้ได้มีการทำความสะอาดธนาคารธนาคาร สาขาขอนแก่นด้วยการพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส เพื่อความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการ

**★ สายการบินตามผู้โดยสารด่วน**

ทางด้านสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ ได้ชี้แจงในวันเดียวกันนี้ว่า ได้ประกาศให้ผู้เดินทางด้วยเที่ยวบิน XJ 621 จากขับไปโร-คอนเมือง

เมื่อวันที่ 20 ก.พ. พบแพทย์โดยด่วนหลังจากมีผู้เดินทาง 2 คนติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมทั้งให้ลูกเรือในเที่ยวบินดังกล่าวหยุดงาน 14 วันเพื่อสังเกตอาการ เฝ้าระวัง และเข้าไปตรวจร่างกายเพิ่มเติม สำหรับเที่ยวบินที่ให้บริการอยู่นั้น สายการบินได้มีการพ่นสเปรย์และอบฆ่าเชื้อ พร้อมทำความสะอาดฆ่าเชื้อตามมาตรฐานหลังกลับจากให้บริการเป็นประจำอยู่แล้ว ซึ่งได้เพิ่มมาตรการพ่นสเปรย์และอบฆ่าเชื้อกับเครื่องบินลำดังกล่าวอีกครั้งแล้วอย่างเข้มข้น

**★ นายกวางอน ปชช.อย่าปิดข้อมูล**

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รว.ก.ลาโหม ท่วงโยการปกปิดข้อมูลเดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ขอความร่วมมือประชาชนทุกคนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม จากโครงการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ให้ข้อมูลกับคณะแพทย์และเจ้าหน้าที่ตรงไปตรงมา ส่วนที่เกิดขึ้นแล้วขอให้รีบมาพบแพทย์ที่ตรงช่วยกันแต่อย่าไปซ้ำเติมกัน ควรให้กำลังใจและหาทางป้องกันแก้ไขปัญหา ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องได้เร่งติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่เดินทางกลับจากญี่ปุ่นและผู้โดยสารที่เดินทางด้วยเครื่องบินลำเดียวกันเพื่อให้มารับการตรวจ ขอให้เชื่อมั่นการปฏิบัติงานของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ทุกคน

**★ หุ่นร่วงทะลุทะราดเจอโควิด-19**

อย่างไรก็ตาม ในวันเดียวกันนี้เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนไทย เมื่อวันที่ 26 ก.พ. ถึงกับร่วงกระแทกหน้าหนักอย่างต่อเนืองหลังมีข่าวพบคนไทยเดินทางไปต่างประเทศแล้วไม่ยอมบอกความจริงกระทรวงสาธารณสุขในบ้านต่างติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ไป 8 ราย ทำเอาโรงเรียนสถานที่ทำงานของลูกหลานตื่นตระหนกกันจ้าละหวั่น มีผลให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์หุลดระดับ 1,400 จุด ลงมาปิดที่ 1,966.41 จุดลดลง 72.69 จุด หรือ -5.50% ด้วยมูลค่าการซื้อขายในแบบที่เรียกว่านักลงทุนหนีตาย 93,174 ล้านบาทที่สุดในรอบ 8 ปีครึ่ง

**★ เตรียมย้ายลูกเรือโดมอนต์กลับไทย**

ในวันเดียวกันนี้ วันที่ 26 ก.พ. กระทรวงการต่างประเทศเผยแพร่ออกสารถึงการเตรียมแผนเคลื่อนย้ายลูกเรือไทยและผู้โดยสารคนไทยจากเรือโดมอนต์ ปรีนเซสกลับจากญี่ปุ่น และการเตรียมมาตรการหากมีคนไทยที่นำกันไปในกาหลีได้ประสงค์จะเดินทางกลับไทย จากกรณีเชื้อไวรัสโควิด-19 ระบาดในประเทศต่างๆระบุว่ากรณีผู้ติดเชื้อมาไทยบนเรือ 8 คน ที่เป็นลูกเรือ 7 และผู้โดยสาร 1 คน อยู่ในความดูแลของโรงพยาบาลต่างๆในญี่ปุ่นแล้วสถานเอกอัครราชทูตได้ติดต่อญาติในไทยและติดต่อแพทย์ที่ดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งหมดต้องรักษาตัวจนกว่าจะรักษาหายเป็นปกติ หากลูกเรือประสงค์จะเดินทางกลับบริษัทนายจ้างจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

**★ โควิด-19 ท้าวงการบันเทิงป่วนด้วย**

ขณะที่วงการบันเทิงโควิด-19 ยังสร้างผลกระทบให้กับวงการบันเทิงอีกด้วย โดยวันเดียวกันนี้ บริษัทกันตนา มิวสิค ทาวน์ (2002) จำกัด มีคำสั่งเลื่อนการถ่ายทำกองละครเรื่อง "เงาบุญ" ทางช่อง 7 ในคิววันพฤหัสบดีที่ 27 ก.พ.-วันอาทิตย์ที่ 1 มี.ค. ออกไปเป็นเวลา สัปดาห์เป็นอย่างน้อย เนื่องจากมีนักแสดงชื่อแอนดรูว์ โครนิน เพิ่งเดินทางไปญี่ปุ่น กลับถึงเมืองไทยเมื่อวันที่ 20 ก.พ. ด้วยเครื่องบินของสายการบินไทย เพื่อความปลอดภัยของนักแสดงและทีมงาน จึงขอให้หยุดดูอาการต่อให้ครบ 14 วัน

**★ แอนดรูว์ขอโทษที่ทีมงานละคร**

ด้านนักแสดงหนุ่ม "แอนดรูว์ โครนิน" เผยว่า ต้องขอโทษกองถ่ายละคร ทีมงาน และนักแสดงทุกคนที่ทำให้เสียเวลา ตนเดินทางไปเที่ยวเมืองนิวยอร์กประเทศญี่ปุ่น กลับไทยเมื่อวันที่ 20 ก.พ. กองถ่ายจึงได้สั่งยกเลิกกองไปก่อนให้ครบ 14 วัน ก็เข้าใจว่าเพื่อความปลอดภัยและเพื่อความสบายใจสำหรับตนไม่มีอาการไข้อะไรทั้งนั้น ความเห็นส่วนตัวเห็นว่าคนที่เดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยงควรจะแจ้งข้อมูลให้แท้จริงต่อบุคลากรทางการแพทย์หากมีอาการป่วยต้องทำการระเียบและเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมในวงที่กองละครยกเลิกการถ่ายทำตนจะออกจากบ้านเท่าที่จำเป็น เมื่อพ้นระยะเฝ้าระวังแล้ว จะไปถ่ายละครตามเดิม

**★ โบว์ แวนด้ากับลูกชกักตัวเอง**

นอกจากนี้ ยังมี โบว์ แวนด้าอดีตภรรยาของพอ-ทฤษฎี สทวงษ์ ที่เพิ่งพาลูกสาวน้องเมลิ-พาขวัญไปเที่ยวญี่ปุ่นกลับมาที่ประกาศความรับผิดชอบต่อสังคมโดยบอกว่ากลับมาได้ 2 วันแล้ว ตอนนี้มีเลือดกษิตและกักตัวอยู่บ้านเป็นเวลา 14 วันเพื่อเฝ้าดูอาการจะคอยรายงานเป็นระยะ อีกทั้งก่อนๆในขณะเดินทางไปด้วยก็ขอให้เฝ้าดูอาการตัวเองกันด้วย หากมีใครเป็นอะไรให้แจ้งกันเพื่อจะได้ทราบ และขังฝากไปยังทุกคนที่กลับมาจากต่างประเทศขอให้ดูแลตัวเองและเก็บตัวเป็นเวลา 14 วันเพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อตัวเองและผู้อื่นด้วย

**★ ทาทา ยังขอแยกตัวอยู่คอนโด**

ด้านนักร้องสาว อมิตา ทาทา ยัง และสามี ฉัตรสุดชัย สนิษะพรมพิพิธ ที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นและระหว่างจะเดินทางกลับเมืองไทย ทาทา ยัง ได้โพสต์ข้อความในอินสตาแกรมว่า "กำลังจะกลับ กทม.นะะ แต่ไม่ได้กลับไปที่บ้านเลย จะไปอยู่คอนโดฯกับพี่เอ กับตัวเอง ออกมาก่อน คอยสังเกตอาการ แล้วจะไปตรวจเช็กไวรัสเพื่อความมั่นใจอีกทีหนึ่ง เพื่อความปลอดภัยของครอบครัวและครอบครัว สำหรับงานที่ต้องยกเลิกลูกค้าไป ทาทา ยังขอโทษขอโทษลูกค้าไว้ ณ ที่นี้ด้วยนะะ แต่เนื่องจากที่กระทรวงสาธารณสุขขอความร่วมมือและปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 นะคะ"



ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๑๓)

★ มอศขอยกเลิกงานที่รับไว้

ส่วนพระเอกนักเรียน มอศ-ปฏิภาณ ปฐวีกานต์ ที่เดินทางไปญี่ปุ่นกับลูกสาว น้องโสม-ศ.ญ.สิธราญ ปฐวีกานต์ เพิ่งกลับมาเช่นกัน โดยมอศประกาศขอตัดตัวเอง แยกตัวออกจากกรรยาเกม-ควงพร และลูกสาวคนเล็ก น้องบัวสวรรค์-ศ.ญ.ธนาธาดา อีกทั้งยังยกเลิกงานที่รับไว้ ระหว่างไปญี่ปุ่นร่ายยูริสอร์ทเดี่ยวทุกวันไม่ย้าย ไม่ได้ไปเที่ยวไหน จุดอันตรายคือส่วนของเครื่องบินและสนามบิน หลังมีข่าวเริ่มวิตกและให้ผู้จัดการส่วนตัวติดต่อแจ้งข่าวเรื่องมอศอยู่ญี่ปุ่นกับผู้จัดการและเจ้าภาพทั้งหลาย ที่มอศต้องกลับไปเล่นคอนเสิร์ตใน 14 วันนี้เนื่องจากผมมีความเห็นว่ามอศต้องรับผิดชอบต่อสังคมหลายๆด้านด้วยการ quarantine ตัวเอง 14 วัน ผู้จัดการรายได้ตัดสินใจเลื่อนงานออกไปเลย สำหรับผู้จัดการรายที่ไม่สามารถเลื่อนงานออกไปได้ มอศต้องขอทราบขอขม้อย่างสูง ตอนที่ผู้จัดการของมอศจะพยายามจัดหน้ากร้อให้แทนอย่างเต็มความสามารถ

★ ช่อง 3 เลื่อนงานเตะฟุตบอล

ขณะที่สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ตัดสินใจเลื่อนการจัดกิจกรรม เตะฟุตบอลครบรอบ 50 ปี ที่จะขึ้น 14 มี.ค. ออกไปอย่างไม่มีกำหนด ด้านช่อง 7 HD ตัดสินใจเลื่อนการจัดงาน ไขว่คว้า-ครอบครัวกิจกรรมภายในระหว่าง คารา-นักแสดง ผู้จัดและพนักงานเพื่อความบันเทิงมงคล โดยกำหนดเดิมจะมีพิธีวันที่ 27 ก.พ. แต่ด้วยสถานการณ์โควิด-19 จึงตัดสินใจเลื่อนกิจกรรมออกไปก่อน จนกว่าทุกอย่างจะคลี่คลาย

★ กองละครก็ยกกองออก

ในส่วนกองละครก็ยังไม่แพ้กัน ตามที่มีข่าวนักแสดงหนุ่ม เขต-ธราวุธ เพ็ชรสุกใส ให้ไปเที่ยวพักผ่อนกับเพื่อนๆกันแสดงด้วยกันที่ญี่ปุ่น ทำให้ละครเรื่อง "รักนายเข้าชายคม" ที่กำลังถ่ายทำและเข้าตัวร่วมแสดงต้องยกกองออกผู้สื่อข่าวสอบถามไปยังผู้จัดการส่วนตัวของเขต ได้รับการยืนยันว่า ตั้งแต่กลับมาเมืองสุขภาพปกติทุกอย่างไม่มีอาการไข้ใด เพียงแต่ตอนนี้ยังไม่สามารถไปถ่ายละคร ได้แจ้งทางกองละครก็รับทราบว่าจะนั่งฟังเดินทางกลับมาไม่นาน จึงอนุญาตให้เฝ้าระวังยังไม่ต้องไปกองถ่าย รอจนกว่าครบกำหนดเฝ้าระวัง 14 วัน โดยจะมีคิวถ่ายละครอีกครั้ง 8 มี.ค. ส่วนละครเรื่องหนึ่งที่จะมีการฟิตติ้งเร็วๆนี้ ของผู้จัดนำฝน-กฤษณ์ กับทางช่อง 8 แต่ยังไม่เกิน 14 วัน ตนก็แล้วแต่ทางผู้จัด ถ้าหากได้รับแจ้งว่าให้งดไปก่อนตนก็พร้อมให้ความร่วมมือ และน่าจะจะไปตรวจร่างกายเพื่อความสบายใจ

★ เลื่อนจัดมวยไทยไฟต์เชียงราย

นอกจากนี้ สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ยังได้รับหนังสือแจ้งจากกระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมืองดถ่ายทอดสดมวยสัญจร รายการ "ไทยไฟต์เชียงราย" โดยมีกำหนดออกอากาศ วันที่ 29 ก.พ.63 ที่ลาน

เฟรมด์โซน หุ่นพลาหมี่ จ.เชียงราย เนื่องจากเป็น 8 ใน 8 จังหวัดที่ผู้เสี่ยง ทำให้ต้องเลื่อนการจัดออกไปจนกว่าสถานการณ์ดีขึ้น ทางสถานีจึงนำรายการไทยไฟต์ สปริต มาเสียบแทนไปก่อน

★ WHO ทั่วโลกไม่พร้อมรับมือ

ส่วนสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ในต่างประเทศ นายบรูซ ไอลิวาร์ด หัวหน้าทีมองค์การอนามัยโลก (WHO) ที่เดินทางไปสถานการณ์ในประเทศจีน ได้ออกแถลงการณ์ให้นานาชาติเตรียมพร้อมสำหรับความเป็นไปได้ที่จะเกิดการแพร่ระบาดแบบกระจายทั่วหรือ Pandemic และเห็นว่าหลายประเทศยังไม่พร้อมที่จะรับมือ หากการระบาดในรูปแบบดังกล่าวเกิดขึ้นจริง ขณะที่ ดร.แนนซี เมสซอนเนียร์ เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐฯ (CDC) มองว่าถึงเวลาที่ประเมินได้แล้วว่า สถานการณ์จะเกิดขึ้นเมื่อใดและในประเทศของตัวเองจะมีผู้ป่วยอาการรุนแรงมากน้อยแค่ไหน

★ ให้ข้อมูลไวรัสเพิ่มเติม

ขณะที่นายเคิล ฟิชเชอร์ ผู้อำนวยการฝ่ายเครือข่ายรับมือการแพร่ระบาดของ WHO เปิดเผยว่า จากข้อมูลตอนนี้พบว่าไวรัสจะฟักตัวอยู่ในลาคอของผู้ติดเชื้อ ซึ่งหากผู้ติดเชื้อยังไม่แสดงอาการ โอกาสที่จะแพร่เชื้อก็น้อยลง ดังนั้น ผู้ติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการ ยังไม่ถือว่าเป็นตัวการแพร่เชื้อ ที่เรียกว่า Super Spreader แต่ใช้ว่าแพร่เชื้อไม่ได้ เพราะหากไอหรือจามโดยไม่ปิดปาก หรือกระแทกเอามือปิดปากก็ตาม ถือว่ามีโอกาสแพร่เชื้อ

★ ยุโรปอ่วมลามจากอิตาลี

ทั้งนี้ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานเกาะติดสถานการณ์การแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 โดยระบุว่า ประเทศอิตาลีที่มีผู้เสียชีวิต 16 คน ติดเชื้อกว่า 800 คน ในแคว้นลอมบาร์ดีและเวเนโต ทางภาคเหนือของประเทศ ได้กลายเป็นแหล่งแพร่เชื้ออย่างชัดเจน หลังพบว่าผู้ติดเชื้อในประเทศต่างๆของยุโรป ต่างมีต้นตอมาจากอิตาลีทั้งสิ้น โดยวันเดียวกันมีรายงานการพบผู้ติดเชื้อที่มีความเชื่อมโยงกับอิตาลีทั้งในออสเตรเลีย ไครเอเชีย สวิตเซอร์แลนด์

★ ระบาดไปแอฟริกา-อเมริกาใต้

เช่นเดียวกับสเปน ที่ทางการมีคำสั่งล็อกดาวน์ปิดโรงแรม 4 ดาว คอสตา อาเดซ พาเลซบนเกาะคานารี แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังในมหาสมุทรแอตแลนติก โดยให้แพทย์ผู้รักษาและพนักงานรวมกว่า 1,000 คน อยู่แต่ในโรงแรมเพื่อรอรับการตรวจ หลังพบนายแพทย์อิตาลีที่เดินทางมาที่ผ่นอดีตเชื้อ ขณะที่เมืองบาเลนเซีย เมืองบาร์เซโลนา และกรุงมาดริด ก็พบการติดเชื้อเพิ่ม นอกจากนี้ ยังมีรายงานการพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในแอลจีเรีย ภูมิภาคแอฟริกาเหนือ และบราซิล ภูมิภาคอเมริกาใต้เช่นกัน โดยจากการตรวจสอบพบว่าเป็นนักท่องเที่ยวจากอิตาลี และผู้เดินทางกลับมาจากอิตาลี ตามลำดับ ซึ่งกรณีนี้

ถือเป็นการพบผู้ติดเชื้อครั้งแรกในภูมิภาคละตินอเมริกา

★ อิหร่านพยายามสกัดเชื้อ

ขณะที่อิหร่าน ซึ่งกลายเป็นจุดแพร่ระบาดในภูมิภาคตะวันออกกลางนั้นทางกระทรวงสาธารณสุขอิหร่านรายงานว่า ได้พบผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มอีก 44 คน ส่งผลให้ยอดผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันอยู่ที่ 189 คน ยอดผู้เสียชีวิต 19 คน พร้อมออกมาตรการปิดโรงเรียน มหาวิทยาลัย ศูนย์วัฒนธรรม ไปจนถึงจัดตั้งทีมเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดระบบขนส่งสาธารณะ ส่วนที่บาห์เรนมีรายงานพบผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็น 26 คน โดยเป็นผู้ที่เดินทางกลับจากอิหร่าน

★ เกาหลีใต้เร่งตรวจกลุ่มศาสนา

ด้านศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติเกาหลีใต้ รายงานความคืบหน้าจากการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาได้ประกาศระดับเตือนภัยการแพร่ระบาดสูงสุดสืบเนื่องจากการตรวจพบสมาชิกกลุ่มศาสนาซันซอนจีในเมืองแทกู ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้เป็นต้นเหตุการแพร่เชื้อ โดยระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 16 คน จำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศอยู่ที่ 1,261 คน เป็นการตรวจพบเพิ่มใน 1 วัน 284 คน ในจำนวนนี้รวมถึงทหารอเมริกัน 1 นาย ที่ประจำการอยู่ในฐานทัพแทคอมท์ แครอล ในเมืองแทกู และทางการยังเตรียมที่จะตรวจร่างกายสมาชิกกลุ่มศาสนาที่เชื่อว่าเป็นตัวการแพร่ระบาดครั้งนี้ ประมาณ 200,000 คน

★ ปิดโรงเรียนอนุบาลทั่วประเทศ

นอกจากนี้ ทางเกาหลีใต้ยังเปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอยู่ระหว่างตรวจสอบสมาชิกหลายร้อยคนของโบสถ์ยุงซังในกรุงโซล หลังพบว่าบาทหลวงติดเชื้อโควิด-19 ทั้งได้ออกมาตรการปิดโรงเรียนอนุบาลทั่วประเทศจนถึงวันที่ 8 มี.ค. ซึ่งสำนักข่าวต่างประเทศรายงานด้วยว่า จากการแพร่ระบาดที่มีต้นตอจากเมืองแทกูของเกาหลีใต้ ได้ส่งผลให้รัฐบาลเวียดนาม สิงคโปร์ และญี่ปุ่น ออกคำสั่งงดรับนักท่องเที่ยวที่เคยเดินทางไปเมืองดังกล่าว

★ ญี่ปุ่นลงจากเรือเริ่มมีอาการ

ส่วนกระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นออกแถลงการณ์ว่าเจ้าหน้าที่ตรวจพบผู้โดยสารอีก 45 คนที่ลงจากเรือสำราญโคมอนด์ ปรีนเซสส์ หนึ่งในจุดการแพร่ระบาดหลัก เริ่มแสดงอาการป่วยมีไข้ทั้งที่เคยผ่านการคัดกรองไปแล้ว จึงเตรียมที่จะเรียกตัวมาเข้ารับการตรวจหาเชื้ออย่างละเอียดอีกครั้ง ขณะที่นายชินโสะ อาบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ประกาศให้งานแข่งขันกีฬาหรืองานวัฒนธรรมต่างๆ เลื่อนการจัดงานไปอย่างน้อย 2 สัปดาห์และที่จังหวัดฮอกไกโดหน่วยงานท้องถิ่นอยู่ระหว่างพิจารณาการปิดโรงเรียนอนุบาลและโรงเรียนมัธยมเป็นการชั่วคราวหลังยอดผู้ติดเชื้อในจังหวัดฮอกไกโด เพิ่มขึ้น 85 คน

# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

‘ลุง-ป้า’มหาภัยแพร่โควิด-19  
สั่งเฝ้าระวังเข้ม 100 คน

‘อนุทิน’จวกกลับจากญี่ปุ่นป่วยปกปิดแพทย์  
‘หลาน’ติดเชื้อไปสอบ-ปิดโรงเรียนดังทันที

คุณลุง-คุณป้ามหาภัย ทำเมืองไทยป่วย เทียวญี่ปุ่นแล้วติดเชื้อไวรัส  
มรณะ “โควิด-19” กลับมา ดอดเข้ารักษาที่ รพ.บี.แควร์ แต่ปกปิดประวัติ  
เดินทางเข้าพื้นที่เสี่ยง จน รพ.บี.แควร์ ต้องกักตัวบุคลากร 30 ราย แฉ  
ทำเอาหลานวัย 8 ขวบ ชั้น ป.3 ติดเชื้อไปสอบ ไปสอบ ♦ อ่านต่อหน้า 2

# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๒)

## แพร่โควิด □ ต่อจากหน้า 1

ทั้งที่ไม่รู้ตัว สุดท้ายโรงเรียนพระหฤทัยคอนเมือง ต้องปิด 14 วัน เลื่อนสอบปลายภาคกันหมด ส่วนพ่อที่ทำงานพนักงานธนาคาร สาขาคอนเมือง รอดไม่ติดเชื้อ แต่ต้องสั่งปิดสาขาฆ่าเชื้อ ส่วนแอร์เอเซียสั่งลูกเรือหยุดงานทันที ด้าน "อนุทิน" จวกทำต้องติดตามเฝ้าระวังกันอีกนับร้อยคน วอนคนไทยอย่าเห็นแก่ตัวถูกบินเข้าพื้นที่เสี่ยง ลั่นหากเจอแบบนี้อีก ประกาศกักตัวคุมโรค 14 วันแน่ เผยเศรษฐกิจไทยพังยับ ท่องเที่ยวจึง 3 แสนล้าน ส่งออกกระทบ 3 หมื่นล้าน ทุนไทยร่วงต่อ 72 จุด หลุดกรอบ 1,400 จุด ค่าศุลกากร 5 ปี ขณะที่จีนตายแล้ว 2,715 ราย แคมป์เชื้อลามไปทวีปอเมริกาใต้แล้ว บราซิลเจอเป็นชาติแรก

## ○ จีนตายล่าสุดในรอบ 3 สัปดาห์

เมื่อวันที่ 26 ก.พ. สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานจากกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ว่า คณะกรรมการสาธารณสุขแห่งชาติจีน รายงานสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่เดือน ธ.ค. 62 ถึงวันที่ 25 ก.พ. 63 ว่า มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 2,715 คน เพิ่มขึ้น 52 คน ถือว่าค่าที่สูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์ ส่วนผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 78,064 คน รักษาหายดีแล้ว 29,745 คน ขณะที่เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ กับ มณฑลเสฉวน แจ้งลดระดับเตือนภัยลงมาอยู่ที่ระดับ 2 ส่วนเขตปกครองตนเองมองโกเลีย แจ้งลดระดับมาอยู่ที่ระดับ 3 จากทั้งหมด 4 ระดับ ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของเกาหลีใต้ (เคซีดี) รายงานพบผู้ป่วยรายใหม่อีก 169 คน หนึ่งในนั้นเป็นทหารอเมริกัน ประจำการอยู่ที่เมืองแทกู ทำให้ยอดผู้ติดเชื้ออยู่ที่ 1,146 คน เสียชีวิต 11 คน หนึ่งในนั้นเป็นชาวมองโกเลีย อายุ 36 ปี ส่วนอิหร่าน ตายเพิ่มอีก 4 ราย รวมเป็น 19 ราย ขณะที่ญี่ปุ่นพบผู้เสียชีวิตรายที่ 3 เป็นชายอายุ 80 ปี และภูเวดติดเชื้อ 25 ราย

## ○ ลามยุโรป-โผล่อเมริกาใต้

ส่วนกระทรวงสาธารณสุขของอิตาลี รายงานว่า มีผู้ป่วยสะสมอย่างน้อย 374 คน เสียชีวิตแล้ว 12 ศพ รักษาหายเพียง 2 คน นอกจากนี้ มีอย่างน้อย 7 ประเทศในยุโรป พบผู้ติดเชื้อที่มีความเชื่อมโยงกับการเดินทางไปอิตาลี โดยมี 4 ชาติพบผู้ป่วยรายแรก ได้แก่ ออสเตรีย 2 ราย สวิตเซอร์แลนด์ 1 ราย กรีซ 1 ราย และโครเอเชีย 1 ราย ส่วนเยอรมนี ฝรั่งเศส และสเปน ซึ่งมีผู้ป่วยสะสมอยู่แล้ว ก็พบผู้ติดเชื้อที่มีประวัติไปอิตาลีเพิ่มขึ้น ทั้งที่ทางฝรั่งเศส รายงานว่า มีชาย

ชาวฝรั่งเศสวัย 60 ปี ที่ติดเชื้อเสียชีวิตแล้วเป็นรายแรก นอกจากนี้ แอลจีเรีย ที่อยู่ตอนเหนือของทวีปแอฟริกา พบผู้ติดเชื้อรายแรก เป็นนักท่องเที่ยวชาวอิตาลี เดินทางเข้าประเทศ เมื่อวันที่ 17 ก.พ. ที่ท่าอากาศยานบราซอิล พบผู้ป่วยติดเชื้อรายแรก เป็นชายอายุ 61 ปี เดินทางไปอิตาลี ถือเป็นรายแรกในทวีปอเมริกาใต้ที่ติดเชื้อ

## ○ วอนทั่วโลกพร้อมยกระดับ

ด้าน นพ.บรูซ เอลวาร์ด นักระบาดวิทยาชาวแคนเดียน หัวหน้าคณะทำงานพิเศษขององค์การอนามัยโลก (ดับเบิลยูเอชโอ) แถลงว่า ประชาคมโลกต้องเพิ่มความจริงจัง ปรับเปลี่ยนทัศนคติว่า เชื้อโรคร้ายจะอยู่ห่างๆ อยู่นอกบ้านใน วันพรุ่งนี้ เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในประเทศของตัวเองตระหนัก และยกระดับการเตรียมความพร้อม แม้ยังไม่พบผู้ป่วยในประเทศก็ตาม ทั้งนี้ตามสถิติของดับเบิลยูเอชโอรวบรวมข้อมูลจากทุกประเทศที่พบผู้ป่วย และจากการลงพื้นที่หลายเมืองในจีน ยังคงมีความกังวลในเรื่องความรวดเร็ว ของการแพร่ระบาด โดย 10% ของผู้ที่สัมผัสกับผู้ป่วยโดยตรงจะได้รับเชื้อ

## ○ ไทยป่วนลุงแพร่เชื้อป่า-หลาน

ส่วนสถานการณ์ในประเทศไทย ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ ต่างพากันวิพากษ์วิจารณ์ถึงกรณีพบผู้ป่วยติดเชื้อ เป็นชายวัย 65 ปี เดินทางกลับจากญี่ปุ่นแล้วป่วยเป็นไข้ ไอ จึงเข้ารับรักษาตัวที่ รพ.บี.แอนด์ แต่เจ้าตัวปฏิเสธว่าไม่ได้เดินทางไปพื้นที่เสี่ยง ก่อนจะยอมรับในภายหลัง ทำให้บุคลากรของ รพ. 30 คน กลายเป็นผู้เสี่ยงติดเชื้อ นอกจากนี้ยังตรวจพบภรรยาอายุ 62 ปี เดินทางไปเที่ยวด้วยกันติดเชื้อมา และยังทำให้หลานชายวัย 8 ขวบ ติดเชื้อตามไปอีกราย จนต้องมีขยายการตรวจคัดกรองผู้สัมผัสผู้ป่วยรายนี้ออกไปในวงกว้าง ทั้งที่โรงเรียนของหลาน ที่ทำงานพ่อของหลาน ผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว และผู้โดยสารสายการบินเดียวกันนั้น

ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.สุภูมิ กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แถลงยืนยันว่า ตรวจพบผู้ป่วยยืนยันเพิ่ม 3 ราย อยู่ในครอบครัวเดียวกัน รายที่ 1 ชายไทย อายุ 65 ปี มีประวัติไปเที่ยวฮอกไกโด ญี่ปุ่น กลับมาแล้ว 3 วันจึงไปรักษาใน รพ.เอ็กซอน ด้วยอาการไข้ ไอ ปอดอักเสบ ก่อนส่งมาที่ รพ.โรคทรวงอก รายที่ 2 เป็นภรรยา อายุ 62 ปี เดินทางไปเที่ยวด้วยกันกลับมาแล้วมีไข้ ไอในวันที่ 3 ขณะนี้รักษาที่สถาบันบำราศนราดูร ส่วนรายที่ 3 เป็นหลานชาย 8 ขวบ ไม่ได้ไปต่างประเทศ แต่ใกล้ชิดจึงติดเชื้อ

แต่อาการน้อย รักษาอยู่ที่สถาบันบำราศฯ เช่นกัน สำหรับจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อรวมเคสล่าสุดสะสมอยู่ที่ 40 ราย วันนี้น่าจะเพิ่ม 2 ราย รมว.รักษาหายออกจาก รพ. แล้ว 24 ราย เหลือรักษาตัวใน รพ. 16 ราย ขณะนี้กระทรวงออกประกาศห้ามบุคลากรไปประเทศกลุ่มเสี่ยงเด็ดขาด หากไม่จำเป็น แต่หากต้องไปจะต้องติดตาม 14 วัน เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ

## ○ รอหายก่อนพิจารณาเอาผิด

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข อย่างเคสที่ รพ.บี.แอนด์ ต้องดำเนินที่ไม่ยอมทำตามคำแนะนำ เดินทางกลับมามีไข้ ติดต่อกันในบ้าน ยังมีการสัญจรไปมา ถ้าไม่เจอก่อนจะมีโอกาสเป็นซูเปอร์สปเรดเดอร์ (Super Spreader) หรือคนที่มีความสามารถในการแพร่โรคได้จำนวนมากได้ เราไม่อยากมีคุณลุง ที่เหมือนคุณป้าที่ต่างประเทศ โชคดีที่พบก่อนแล้วคนเดียว ทำให้ต้องไปติดตามคนอื่นอีกมากอาจจะถึง 100 คน ทั้งคนที่ รพ. และโรงเรียนของหลานอีก ส่วนกรณีที่ยังไม่ยอมบอกประวัติการเดินทางพื้นที่เสี่ยงนั้น จะเอาผิดหรือไม่ จะรอให้หายก่อน แล้วค่อยพิจารณา ทั้งนี้จะลงนามร่างประกาศใช้โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตรายก่อนเสนอให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อตัดไฟแต่ต้นลม ให้นักวิชาการเปลี่ยนสภาพจากเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงาน ทำงานโดยมีกฎหมายรองรับ ปฏิบัติการหลายเรื่องโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการตามปกติ ข้อจำกัดหลายอย่างจะถูกยกเว้นได้

## ○ อย่าเห็นแก่ตัวถูก-ชู้ใช้ก.ม.

นายอนุทิน กล่าวอีกว่า ขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานราชการทุกแห่ง จึงขอให้เลื่อนการประชุมในประเทศกลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะไปท่องเที่ยว และขอวิงวอนสายการบินหยุดไปโรมันชั่วคราวภาค เพื่อให้นักบินไปเที่ยว เพราะค่าตัวถูก แต่ค่ารักษาแพง ตอนนี้อยู่ไม่บังคับกักตัวเพื่อควบคุมโรค 14 วัน ยังเป็นการขอความร่วมมืออยู่ แต่ยังมีคนไม่รู้สึกสำนึก คิดว่าแข็งแรง แหกคอก เอาตัวเองไปพื้นที่เสี่ยง เป็นการบั่นทอนกำลังใจคนทำงาน หากยังมีเหตุการณ์แบบนี้ก็จะเข้มมาตรการทางกฎหมาย กักตัวคุมโรค 14 วันทุกคน ทุกเที่ยวบินที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง จะทำให้เจ้าหน้าที่ทำงานง่ายขึ้น ส่วนเรื่องการชุมนุมทางการเมืองนั้น ทำให้แค่ควรถัดกรอกคนมีไข้ จัดหาหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือให้ด้วย แต่ในสถานการณ์เช่นนี้ขอให้เลื่อนไปก่อน

# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๒)

## ○ รอ 14 วันติดเชื่อเพิ่มหรือไม่

ขณะที่ นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า เหตุที่ผู้ป่วยชายรายล่าสุดยังไม่ถูกจัดเป็นซูเปอร์ สปรดเคอร์ เพราะเกิดการติดต่อกับคนอื่นมีเพียง 1 ราย คือหลาน 8 ขวบ ส่วนจะพบคนติดเชื่อเพิ่มหรือไม่ก็ยังไม่เป็นเรื่องของอนาคต ต้องติดตามผู้สัมผัสช่วง 14 วัน ส่วนกรณีลูกชายของผู้ป่วยรายนี้ ซึ่งทำงานที่ธนาคารธนชาติ สาขาขอนแก่นนั้น ตามหลักจะติดตามเฉพาะลูกชายที่ถือเป็นผู้สัมผัสผู้ป่วยเท่านั้น ไม่มีกรณีติดตามพนักงานธนาคารคนอื่น ๆ ที่เป็นเพียงผู้สัมผัสของผู้สัมผัส เพราะโอกาสที่ผู้สัมผัสจะแพร่เชื่อไม่มี สำหรับพื้นที่ที่ สร.ประกาศเฝ้าระวังมีจีน เกาหลี ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ยองกง มาเก๊า ไต้หวัน อิตาลี และอิหร่าน พร้อมจับตาพิเศษอีกหลายพื้นที่ อาทิ สหรัฐอเมริกา

## ○ รพ.บี.แคร้กัก 30 บุคลากร

วันเดียวกัน รพ.บี.แคร้ เมดิคอลเซ็นเตอร์ จุดที่พบชายวัย 65 ปีติดเชื่อหลังกลับจากญี่ปุ่น ออกเอกสารแจ้งว่า วันที่ 23 ก.พ. มีผู้ป่วยชายไทย เข้ามารักษาด้วยอาการไข้ ไอ แต่ปฏิเสธไม่ได้มีประวัติไปต่างประเทศ ก่อนวินิจฉัยพบเป็นปอดอักเสบ วันต่อมา แพทย์ตรวจและซักประวัติซ้ำอีกครั้ง จนเปิดเผยว่า เดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยงมา จึงย้ายไปรักษาในห้องความดันลบ ผลตรวจช่วงค่ำ พบเชื้อโควิด-19 จึงแจ้งสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) ทันที ก่อนส่งตัวไปรักษาต่อที่ รพ.ของรัฐ การที่ผู้ป่วยปกปิดและปฏิเสธเดินทางไปยังต่างประเทศ ส่งผลให้แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ของ รพ. 30 คน ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยนั้นเสี่ยงติดเชื่อ จึงตรวจหาเชื้อ เบื้องต้นผลเป็นลบ ไม่พบเชื้อ แต่ต้องตรวจซ้ำในช่วง 7-14 วัน พร้อมตรวจเลือดหาแอนติบอดีของไวรัส ทั้งนี้ได้ให้บุคลากรทั้ง 30 คน หยุดงานสังเกตอาการที่บ้าน รวมทั้งทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคและงดรับผู้ป่วยในหอผู้ป่วย ให้ผู้รับบริการ แจ้งประวัติตามความจริง หากปกปิดจะมีผลกระทบเสียหายต่อสังคม

## ○ สยามบินตรงไม่มีอาการ

ร.ท.สัมพันธ์ สุทรานนท์ ผอ.ท่าอากาศยานดอนเมือง กล่าวว่า กรณีผู้โดยสารสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ เอ็กซ์เจ 621 ที่ติดเชื้อมาก่อนขึ้นบินว่า ได้ตรวจคัดลอกหุ้มแล้ว แต่ไม่พบความผิดปกติ เนื่องจากผู้โดยสารเพิ่งได้รับเชื้อและยังไม่แสดงอาการออกมา จนกระทั่งผ่านไป 5 วันจึงแสดงอาการ ทำให้เจ้าหน้าที่

สายการบินอยู่ในข่ายต้องเฝ้าระวังด้วย แต่เจ้าหน้าที่ ทอท. หรือสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ยังไม่ถึงขั้นเข้าข่ายดังกล่าว ทั้งนี้ผู้โดยสารระหว่างประเทศของสนามบินดอนเมือง หายไป 52-53% เหลือประมาณ 1 หมื่นคนต่อวัน

## ○ ปิดพระหฤทัยดอนเมือง 14 วัน

ด้าน ดร.ไพฑูริย์ งามมุข ผู้ช่วย ผอ.เขตดอนเมือง นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ถนนทรงประชา เขตดอนเมือง เพื่อดำเนินการควบคุมไวรัสโควิด-19 ดังนี้ สอบสวนโรคและเก็บตัวอย่างนักเรียนที่เป็นกลุ่มสัมผัสโดยตรงกับหลานของผู้ป่วยอายุ 65 ปี รวม 41 คน แบ่งเป็นนักเรียน ชั้น ป.3/4 รวม 30 คน ครู 11 คน ให้ติดตามอาการ 14 วัน ทำความสะอาดที่ห้องพัก และงดเดินทางออกนอกบ้าน หากมีไข้ต้องพบแพทย์ ส่วนกลุ่มความเสี่ยงต่ำประมาณ 100 คน ให้งดกิจกรรมไปในที่ชุมชนหรือที่มีผู้คนหนาแน่น จากนั้นจะฉีดพ่นฆ่าเชื้อพื้นที่โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง จัดประชุมผู้ปกครองแนะวิธีปฏิบัติตนกับนักเรียนกลุ่มเสี่ยง และโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง มีคำสั่งปิดโรงเรียน 14 วัน ตั้งแต่ 26 ก.พ.-9 มี.ค. 63 ด้านนายอรรถพล ตรีกตรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (กช.) กล่าวว่า จะให้นักเรียนสอบปลายภาคใหม่วันที่ 2 มี.ค. ส่วนนักเรียนร่วมชั้นกับเด็กที่ได้รับเชื้อจะให้มาสอบวันที่ 10 มี.ค. นี้ ขอขยว่าผู้ปกครองอย่าปกปิดข้อมูล คนที่เดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยงต้องหยุดดูอาการ 14 วัน

## ○ ธนชาติปิดสาขาดอนเมือง

ขณะที่ ธนาคารธนชาติ ซึ่งแจ้งกรณีที่ถูกชายของชายวัย 65 ปี ที่เดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วติดเชื่อ เป็นพนักงานของธนาคารธนชาติ สาขาดอนเมือง ว่า ได้ทำการปิดสาขา เพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคเป็นกรณีพิเศษและให้พนักงานดังกล่าวไปตรวจสุขภาพที่บาง รพ. ได้รับการยืนยันแล้วว่า ไม่ติดเชื่อ แต่ธนาคารยังคงให้พนักงานดังกล่าวหยุดปฏิบัติงาน และแยกตัวเองเพื่อเฝ้าระวัง 14 วัน ทั้งนี้ธนาคารได้ดำเนินการมาตรการในด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด โดยมีการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคเป็นประจำ รวมถึงออกมาตรการสำหรับพนักงานให้งดเดินทางไปยังประเทศที่มีความเสี่ยง

## ○ แอร์เอเชียสั่งลูกเรือหยุดงาน

ส่วนฝ่ายประชาสัมพันธ์ สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ ซึ่งแจ้งกรณีชายอายุ 65 ปี และภรรยาอายุ 62 ปี ที่ติดเชื่อหลังขึ้นบินเดินทางด้วยเที่ยวบิน เอ็กซ์เจ 621 ขับไป-ดอน

เมือง เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 63 ติดเชื่อไวรัสโควิด-19 มาจากญี่ปุ่นว่า ได้ส่งข้อมูลผู้โดยสารให้กรมควบคุมโรค รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว และได้แจ้งให้ลูกเรือในเที่ยวบินดังกล่าวหยุดงาน 14 วัน สังเกตอาการ และเข้าไปตรวจเพิ่มเติม ทั้งนี้เที่ยวบินดังกล่าว มีการทำความสะอาดพื้นสเปรย์และอบฆ่าเชื้อตามมาตรฐาน หลังกลับจากให้บริการเป็นประจำอยู่แล้ว ขณะนี้ได้เพิ่มมาตรการพื้นสเปรย์ และอบฆ่าเชื้อเครื่องบินลำนี้อีกครั้งอย่างเข้มข้น

## ○ ท้องเที่ยวแจ้ง 3 แส่นล้าน

สำหรับผลกระทบด้านเศรษฐกิจของไทยนั้น นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า จากกรณีร้องเรียนในหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ประเมินว่าผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 น่าจะมีการสูญเสียรายได้ประมาณ 3 แส่นล้านบาท ถ้าเหตุการณ์ยุติในเดือน มี.ค. 63 นี้ โดยการฟื้นตัวทั้งหมดน่าจะเข้าสู่สภาพเดิมได้ น่าจะสิ้นเดือน ก.ค. ทำให้เสียโอกาสไป 5 เดือน หากกระตุ้นไม่ทัน แต่ถ้าเหตุการณ์ไม่ได้เลวร้ายและการท่องเที่ยวกลับมาได้เร็วขึ้น การสูญเสียอาจไม่ถึง 3 แส่นล้านบาท แต่หากไม่สามารถยุติได้ การเสียหายอาจมากกว่า 3 แส่นล้านบาท เพราะเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถกำหนดได้

## ○ หุ่นหลุด 1,400 จุดต่ำสุด 5 ปี

ขณะที่ นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กล่าวว่า ช่วงเข้าตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงจนหลุด 1,400 จุด ถือเป็นครั้งแรกในรอบ 5 ปี นับตั้งแต่ปี 59 ที่เคยอยู่ต่ำสุดที่ 1,261 จุด เป็นผลจากความกังวลต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่เชื่อว่าหากสถานการณ์ดีขึ้น ตลาดหุ้นไทยจะกลับมาฟื้นตัวได้ เพราะตลาดหุ้นไทยมีความแข็งแกร่งพื้นฐานจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ในเวลาอันสั้นภายใน 2-3 เดือน แม้ตลาดหุ้นไทยจะปรับลดลง แต่ก็ยังมีหุ้นบางกลุ่มที่ปรับขึ้น แสดงให้เห็นว่าเรายังมีบริษัทจดทะเบียนที่นำลงทุน ซึ่งเมื่อไรที่สถานการณ์ชัดเจนขึ้น นักลงทุนต่างชาติจะต้องกลับมาลงทุนในหุ้นไทยอย่างแน่นอน ดังนั้นแนะนำให้หลีกเลี่ยงหุ้นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ไปก่อน ขณะที่ช่วงขึ้นปีตลาดคือ 1,366.41 จุด ลดลง 72.69 จุด หรือ 5.05% ด้วยมูลค่า 93,189.41 ล้านบาท ดัชนีต่ำสุดในรอบ 5 ปี



# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๒)

## แพร่โควิด □ ต่อจากหน้า ๒

### ○ ส่งออกจ่อเพิ่ม 3 หมื่นล้าน

ด้าน นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี ม.หอการค้าไทย ในฐานะประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ม.หอการค้าไทย กล่าวว่า เตรียมทบทวนตัวเลขความเสียหายของการส่งออกสินค้าไทยที่ประเมินความเสียหายเฉพาะส่งออก 1.5-3 หมื่นล้านบาท เนื่องจากตัวเลขความเสียหายเดิมคาดว่าจะควบคุมการแพร่ระบาดได้เดือน มี.ค. 63 แต่ล่าสุดการระบาดขยายไปสู่จากจีนสู่เอเชีย และไปยุโรป สหรัฐ ส่วนนายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานสภาผู้ส่งออกสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) กล่าวว่า โรงงานหลายแห่งในเขตภาคเหนือหรือกำลังผลิตไม่พอ ทำให้ผู้ส่งออกไทยต้องไปเจรจากับเจ้าของสัญชาติเพื่อขอเปลี่ยนวัตถุดิบ แต่เมื่อไปซื้อวัตถุดิบจากประเทศอื่นก็ราคาแพงกว่า 2-3 เท่าตัว

### ○ สั่งงดบินดูงาน-ฝ่าฝืนผิดวินัย

นอกจากนี้ ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า ในวันที่ 29 ก.พ. 63 นักเรียนชั้น ม.6 ทั่วประเทศ จะทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินักชั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) จึงให้ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

ลงพื้นที่ดูแลตรวจสอบ เพราะกังวลเรื่องการระบาด ในส่วนโรงเรียนที่สอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ และขอเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศกลุ่มเสี่ยง ก็ไม่อนุมัติให้เดินทางแล้ว รวมทั้งขอความร่วมมือไปยังครูและผู้บริหารโรงเรียนที่จะเดินทางไปต่างประเทศกลุ่มเสี่ยง ขอให้เลื่อนการเดินทาง หากใครฝ่าฝืนเดินทางแล้วไม่แจ้งคำสั่งก็จะมีความผิดวินัยร้ายแรง ส่วนนายประสค์ พูนเทศ ปลัดกระทรวงการคลัง ส่งหนังสือเวียนไปยังหน่วยงานในสังกัดหลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จำเป็น

### ○ เชียงใหม่-ภูเก็ต-พัทยาวุบ

ส่วนผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและท่องเที่ยวทั่วประเทศนั้น ที่ จ.เชียงใหม่ นางละอียด บึงศรีทอง นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ กล่าวว่า มีการยกเลิกจองโรงแรมระดับ 4-5 ดาว จำนวนมาก นักท่องเที่ยวจีนหายไปมากกว่า 70% จากเดิมนักท่องเที่ยวจีนใช้บริการ 50-60 โรงแรม ก็ยกเลิกไปจนถึงเดือน มี.ค. ส่วนที่ จ.ภูเก็ตนายภูมิศักดิ์ รักแต่่งาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว ภูเก็ต กล่าวว่า นักท่องเที่ยวจีนหายไปจากภูเก็ต 85% กระทั่งกับธุรกิจท่องเที่ยว โดยในช่วง ก.พ.-เม.ย. ประเมินว่า สูญรายได้ไปราว 2 หมื่นล้านบาท หากนักท่องเที่ยวชาติอื่นลดลงด้วยจะกระทบมากกว่านั้น

ขณะที่สถานที่ท่องเที่ยวของกลุ่มเอกชนในพญา จ.ชลบุรี อาทิ ปางช้าง ไชว์ควา บาเร่ต์ ร้านอาหารจีน เรือท่องเที่ยว นวดแผนโบราณ ปิดกิจการแล้วหลายราย ทำให้พนักงานตกงานกว่า 5,000 คน ซึ่งในขณะนี้ทางโรงแรมหลายแห่ง มีนโยบายให้พนักงานทำงาน 15 วันหยุด 15 วัน จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

### ○ 20 สายการบินชวนช่วย 5 ข้อ

ทั้งนี้ นายจุฬา สุขมานพ ผอ.สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เปิดแถลงข่าวหลังหารือร่วมกับ 20 สายการบินที่จดทะเบียนในไทย ว่า มีสายการบินยกเลิกเที่ยวบินมาไทยแล้ว 9,797 เที่ยวบิน ส่งผลให้ผู้โดยสารหายไปกว่า 3 ล้านคน คาดว่าจะเริ่มกลับมาปกติในช่วงครึ่งปีหลังปี 63 ทั้ง 20 สายการบิน ได้ยื่นข้อเสนอให้ช่วยเหลือ 5 มาตรการ ได้แก่ 1. ลดค่าธรรมเนียมการใช้งานบิน 50% ถึงสิ้นปี 63 2. ขอให้อนุมัติปรับเปลี่ยนเส้นทางการบินให้รวดเร็วขึ้น 3. ขอให้รัฐสร้างความเชื่อมั่นถึงความปลอดภัยจากไวรัสโควิด-19 ในการเดินทางเข้าออก 4. ขอให้รัฐออกมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ และปรับลดค่าธรรมเนียมผู้โดยสารขาออก 50% เพื่อกระตุ้นการเดินทาง และ 5. ขอให้ธนาคารของรัฐออกมาตรการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ชี้อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลงจะช่วยให้นักท่องเที่ยว นำข้อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการบินพลเรือน (กบร.) ในวันที่ 6 มี.ค. นี้

### ○ สดม.ช่วยนักท่องเที่ยวจีน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.ต.สุพงษ์ ชัยจันทร์ รอง ผบ.ช.ตม. ออกแถลงมาตรการช่วยเหลือชาวจีนที่กำลังประสบภัยโรคไวรัสโควิด-19 เมื่อวันที่ 6 ก.พ. ว่า นักท่องเที่ยวจีนที่ได้รับผลกระทบจากการปิดเมืองและปิดสนามบินเมืองอู่ฮั่น หวางกั้น และอู่เจี๋ย สดม.ได้ยกเว้นไม่ทำการเปรียบเทียบปรับการอยู่เกินกำหนด

อนุญาต ส่วนผู้ถือหนังสือเดินทางจีนที่เดินทางมาจากเมืองอื่น หากไม่สามารถเดินทางกลับประเทศได้ ให้ติดต่อขอหนังสือรับรองจากสถานทูตจีน ก็จะอยู่ต่อได้อีกไม่เกินครึ่งละ 30 วัน โดยให้ขอหนังสือจากสถานทูต มายื่นขออยู่ที่ สดม. ทั้งนี้ในส่วนของการท่องเที่ยวต่างชาติอื่น ๆ ยังคงปฏิบัติตามระเบียบ พ.ร.บ.ตรวจคนเข้าเมืองตามปกติ

### ○ เคาะปล่อยเงินกู้ 1.7 แสนล้าน

ที่รัฐสภา นายวิฑูรย์ ศรีสุพรรณ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง วุฒิสภา กล่าวว่า ได้เชิญผู้เกี่ยวข้องมาหารือเพื่อพิจารณาถึงมาตรการเยียวยา โดยได้ข้อสรุปว่า ลูกค้ายกธนาคารพาณิชย์ ทางธนาคารมีมาตรการในการดูแลเบื้องต้นเรื่องการผ่อนปรนดอกเบี้ยอยู่แล้ว แต่หากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น จะส่งผลให้พนักงานต้องหยุดทำงาน จึงได้ให้ธนาคารออมสินเตรียมวงเงินไว้ 1.5 แสนล้านบาท และธนาคารเอสเอ็มอี 2 หมื่นล้านบาท เพื่อดูแลสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการธุรกิจที่ท่องเที่ยวในอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน พร้อมขอให้ธนาคารแห่งประเทศไทย ออกกฎเกณฑ์การเข้าถึงเงินทุนได้ง่ายขึ้น

### ○ เอ็มบีเคลดค่าเช่านาน 6 เดือน

ทั้งนี้ นายสุวฤทธิ์ วีระวิบูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้อำนวยการ บมจ.เอ็มบีเค ได้นำประชุมผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อหารือมาตรการช่วยเหลือ โดยได้ข้อสรุปคือจะลดค่าเช่าพื้นที่ภายในศูนย์การค้า เอ็ม บีเค เซ็นเตอร์ คิดส่วนตามประเภท 10-20% เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.-31 ส.ค. 63 ส่วนผู้บริหารศูนย์การค้าเดอะเพลทินัม แฟชั่น แจงว่า ได้วางแผนมาตรการช่วยเหลือจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างเร่งด่วนเพื่อช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอย ส่วนระยะยาวจะมีการจัดงานอย่างต่อเนื่องทั้งปี.

มั่นคง ตรงไป ตรงมา  
**แนวหน้า**

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

**สธ.เผย 'โควิด-19' ลามหนัก  
ไทยติดเชื้อเพิ่ม 3  
ปกปิดข้อมูลไปเที่ยวญี่ปุ่น  
จนท.ไล่ตรวจกลุ่มเสี่ยง  
หลายองค์กรสั่งงดไปนอก  
ระบอบแล้วกว่า 40 ประเทศ  
WHO กระตุ้นยกระดับรับมือ**

ไทยพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มอีก 3 ราย กรณีปกปิดข้อมูลการเดินทางเที่ยวที่ญี่ปุ่น จนท.เร่งติดตามตรวจสอบบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อในทุกพื้นที่ ทั้งโรงพยาบาล โรงเรียน ธนาครารว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่ ขณะสาธารณสุข ยันไทยยังอยู่ระดับ 2 ไม่ใช่ระดับ 3 หลายองค์กรวอนอย่าเพิ่งไปเที่ยวต่างประเทศ ส่วนไวรัสสมรณะระบอบกว่า 40 ประเทศ หลายชาติพบผู้ป่วยรายแรก องค์การอนามัยโลกกระตุ้นนานาประเทศยกระดับมาตรการ

ต่อ : โควิด-19 -หน้า 11

# มันคง ตรงไป ตรงมา แห้วแห้ว

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๑)

## โควิด-19

ตั้งแต่บัดนี้ เพื่อลดความเร็ว ในการแพร่กระจายของโรค

จากกรณีพบผู้ป่วยชายเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลบี.แคร์ด้วยอาการไข้ ไอ หลังเดินทางกลับจากประเทศญี่ปุ่น แต่เจ้าตัวปฏิเสธว่าไม่ได้เดินทางไปพื้นที่เสี่ยง ก่อนจะยอมรับในภายหลังว่ามีบุคลากรของโรงพยาบาลกลายเป็นผู้เสี่ยงสูง 30 คน รวมถึงมีการขยายผู้สัมผัสผู้ป่วยรายนี้ออกไปในวงกว้าง ทั้งที่โรงเรียนของหลาน ที่ทำงานพ่อของหลาน ผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว และผู้โดยสารสายการบินเดียวกันนั้น

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ โรงพยาบาลบี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ ได้ออกใบแถลงชี้แจง กรณีดังกล่าวว่า เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ได้พบผู้ป่วยชายไทย มาด้วยอาการ ไข้ ไอ ผู้ป่วยปฏิเสธประวัติการเดินทางไปต่างประเทศ เบื้องต้นได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นปอดอักเสบ และให้รักษาตัวในโรงพยาบาล ต่อมาวันที่ 24 กุมภาพันธ์ แพทย์อายุรกรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคปอด ได้เข้าตรวจอาการผู้ป่วยและสอบถามประวัติการเดินทางไปต่างประเทศอีกครั้ง ผู้ป่วยปฏิเสธ ช่วงสายผู้ป่วยได้เปิดเผยประวัติว่า ได้เดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยง เมื่อผู้ป่วยแจ้งประวัติโรงพยาบาลได้ติดต่อสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง(สปคม.) ซึ่งได้รับรู้ว่าผู้ป่วยรายนี้เข้าเกณฑ์กลุ่มเสี่ยง (Patient Under Investigation) และย้ายเข้าพักรักษาตัวในห้องความดันลบ(Negative Pressure Room) ก่อนส่งตรวจ PCR for COVID-19 ทันที ต่อมา ในช่วงค่ำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ผลตรวจ PCR เบื้องต้นพบเชื้อ COVID-19 (Detected) โรงพยาบาลบี.แคร์ได้แจ้ง สปคม.ทันที ปัจจุบันผู้ป่วยได้รับการส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลของรัฐเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

### ผลตรวจ30บุคลากรไม่พบติดเชื้อ

จากการที่ผู้ป่วยปกปิดและปฏิเสธประวัติการเดินทางไปต่างประเทศ ส่งผลให้บุคลากรทั้งแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลในกลุ่มที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย เสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 จำนวน 30 คน ซึ่งโรงพยาบาลร่วมกับ สปคม.ได้ดำเนินการดังนี้ 1.บุคลากรที่สัมผัสกับผู้ป่วยทุกคน ได้รับการตรวจ PCR for COVID-19 และตรวจเลือด เพื่อหา Antibody ของ Virus เบื้องต้น

ผลตรวจ PCR for COVID -19 ของบุคลากรทุกคนที่สัมผัสกับผู้ป่วยเป็นลบคือไม่พบเชื้อไวรัส แต่ยังคงตรวจซ้ำในช่วงเวลา 7-14 วัน 2.ให้บุคลากรดังกล่าวหยุดงาน (Self quarantine) สังเกตอาการที่บ้านและปฏิบัติตามแนวทางของกรมควบคุมโรค 3.ทำการ Deep Clean ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และงดรับผู้ป่วยในหอผู้ป่วย เบื้องต้น ผลการตรวจ PCR for COVID-19 ของบุคลากรโรงพยาบาลทั้ง 30 คน ตรวจไม่พบเชื้อไวรัส

### 'อนุทิน'ตำหนิขาดความรับผิดชอบ

วันเดียวกัน เวลา 11.30 น. ที่กระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรพ.สาธารณสุขแถลงข่าวความคืบหน้าสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กล่าวถึงกรณีการพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศไทยว่า ต้องตำหนิ ที่ไม่ยอมทำตามคำแนะนำ เพราะเดินทาง มีไข้ กลับมาคิดตอนในม้านั่งมีการสัมผัสไป-มา ตรงนี้หากเราไม่เจอก่อนจะมีโอกาสเป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์หรือคนที่มีความสามารถในการแพร่โรคได้จำนวนมากได้ เราไม่อยากมีคุณลุง ที่เหมือนคุณป้าที่ต่างประเทศ โชคดีที่เราจับตัวได้ก่อน แคลนเดียว ทำให้เราต้องไปติดตามคนอีกมากอาจจะถึงร้อยคน ทั้งคนที่โรงพยาบาลและโรงเรียนของหลานอีก เราไม่ปิดข่าว ตอนนั้นเรามีประวัติทุกคนหมดแล้ว ทั้งลูกเรือ และผู้โดยสาร

นายอนุทินยังได้กล่าววิงวอนสายการบินหยุดออกตัวราคาถูกเพื่อชวนคนไปเที่ยว เพราะมีความเสี่ยงมากมาย หากไปแล้วอาจจะกลายเป็นการเที่ยวครั้งสุดท้ายก็ได้ ขอให้เที่ยวไทย เงินหมุนสะพัดในประเทศไทย เพื่อช่วยเพื่อนร่วมชาติช่วยเศรษฐกิจไทยด้วย แทนที่จะบ่นว่าต่างชาติไม่มาเที่ยวไทย แต่เรากลับจะยังออกไปเที่ยวเมืองนอกอีก เรื่องนี้ต้องร่วมมือกันทุกฝ่าย ไม่ใช่ให้ฝ่ายสาธารณสุขไล่เก็บอย่างเดียว อย่าทำเป็นไม่รู้สึกรู้สาอย่าคิดว่าตัวเองแข็งแรง

### สธ.ยืนยันป่วยใหม่อีก3ยอดรวม40

ด้าน นพ.สุภุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า วันนี้ผลตรวจแล็บยืนยันพบผู้ป่วยเพิ่มอีก 3 ราย อยู่ในครอบครัวเดียวกัน โดยรายที่ 1 ชายไทย อายุ 65 ปี มีประวัติไปเที่ยวออกไกล่กลับมาแล้วไข้ ไอ ปอดอักเสบ รักษาที่รพ.เอกชน ก่อนส่งต่อมาที่รพ.ในสังกัดรัฐ รายที่ 2 เป็นภรรยาเดินทางไปเที่ยวด้วยกันกลับมาแล้ว ป่วยในวันที่ 3 มีไข้ไอ รักษาที่สถาบันบำราศนราดูร ส่วนรายที่ 3 เป็นหลาน 8 ขวบ ไม่ได้ไปต่างประเทศ แต่ใกล้ชิดปู่ย่า จึงติดเชื้อ แต่อาการน้อย ขณะนี้อยู่ที่สถาบันบำราศฯ เช่นกัน ตอนนี้อยู่ที่สถาบันบำราศฯ ได้แล้ว รวมถึงคนร่วมเที่ยวบิน ทั้งหมดยังอาการดี

สำหรับจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมเคส ล่าสุด ที่ รพ.บี.แคร์ 3 รายแล้ว สะสมอยู่ที่ 40 ราย ในจำนวนนี้รักษาหายออกจากโรงพยาบาลแล้ว 22 ราย หายเพิ่มอีก 2 ราย เป็นนักท่องเที่ยวจีน 1 ราย ไทย 1 ราย รวม 24 ราย อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่า เรายังอยู่ระดับ 2 ไม่ใช่ระดับ 3 ยังไม่มีผู้ป่วยซูเปอร์สเปรดเดอร์ยาวที่ต้องแจ้งการเดินทางด้วยความจำเป็นจริง หากไม่แจ้งจะทำให้คนใกล้ชิด คนที่เสี่ยงที่สุดเหมือนรายนี้ ซึ่งถ้าตามประกาศโรคอันตรายจะต้องแจ้งภายใน 3 ชั่วโมง ทั้งนี้ สธ.ได้ออกประกาศห้ามบุคลากรทุกคนไปกลุ่มประเทศเสี่ยงเด็ดขาด หากไม่มีความจำเป็น หากไปต้องติดตาม เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ

### ยันนร.พระหฤทัยดอนเมืองติดเชื้อจริง

ด้าน นายอรรถพล ศรีจักรวง เลขานุการคณะกรรมการศึกษาเอกชน (กช.) กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ได้รับรายงานจากผู้จัดการโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ดอนเมืองแล้ว โดยยืนยันว่านักเรียนโรงเรียนพระหฤทัย ดอนเมือง เป็นนักเรียนชายชั้น ป.3 ได้รับเชื้อไวรัสโคโรนาจริง ซึ่งได้เดินทางไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลบี.แคร์ พบผลเลือดเป็นบวกสำหรับสาเหตุที่เด็กได้รับเชื้อมาจากคนในครอบครัวคือ ปู่ เดินทางไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่น และตัวปู่ของนักเรียนคนดังกล่าวก็ได้รับเชื้อไวรัสโคโรนา

ทั้งนี้ นักเรียนชายที่ติดเชื้อได้เดินทางมาโรงเรียนเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ เพื่อสอบปลายภาคเรียน และขณะนี้ นักเรียนชายและญาติได้ถูกส่งตัวไปรักษาที่

# มั่นคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๑)

รพ.บาราศณราคร แล้ว สำหรับมาตรการของโรงเรียน เนื่องจากยังมีกรณีสอปลายภาคอยู่ จึงได้ทำการคัดกรองวัดไข้นักเรียนทุกคน และกรมควบคุมโรค ได้เข้ามาตรวจหาเชื้อมีเรียนร่วมชั้นกับเด็กที่ได้รับเชื้อและบุคลากรในโรงเรียนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด พร้อมกับการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในโรงเรียน อย่างไรก็ตามโรงเรียนได้ประกาศหยุดการสอบ และจัดให้มาสอบอีกครั้งในวันที่ 2 มีนาคม สำหรับนักเรียนร่วมชั้นกับเด็กที่ได้รับเชื้อจะให้มาสอบวันที่ 10 มีนาคมนี้

### 'สพฐ.'เบรกเดินทางไปประเทศเสี่ยง

นายอำนาจ วิชาญวดี เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) กล่าวถึงการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า ขณะนี้มีข้อกังวลใจเนื่องจากเริ่มมีการแพร่กระจายมากขึ้น ประกอบกับมีนักเรียนในสังกัด สพฐ. ขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศจำนวนมาก โดยเฉพาะนักเรียนในหลักสูตร EP (English Program) ดังนั้น สพฐ.จึงแจ้งให้เลื่อนการเดินทางไปในประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ มาเลเซีย จนกว่าจะมีประกาศจากกระทรวงสาธารณสุข หรือ องค์การอนามัยโลก (WHO) ออกมาว่าประเทศใดปลอดภัยจากไวรัสโควิด-19 แล้ว ส่วนที่มีผู้บริหาร หรือครูเดินทางไปต่างประเทศโดยส่วนตัวด้วยความจำเป็นนั้น สพฐ.ก็ได้ออกมาตรการว่า ความจำเป็นนั้น ถ้ามีความเสี่ยงก็จะขอพิจารณาเป็นรายๆ ไป

### ที่เอ็มบี-ขนาดแจ้งปิดสาขาตอนเมือง

รายงานข่าวจากธนาคารขนาดแจ้งว่า จากการเผยแพร่ข่าวสารในโลกออนไลน์ว่า ธนาคารขนาดสั่งปิดสาขาคอนเมือง 3 วัน เพื่อทำการ Big cleaning หลังจากมีสมาชิกในครอบครัวของพนักงานติดเชื้อไวรัส ธนาคารขอแจ้งว่า เพื่อเป็นไปตามมาตรการที่วางไว้ ธนาคารจึงได้มีการปิดสาขาที่พนักงานปฏิบัติงานทันทีหลังจากได้รับทราบข้อมูล และทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคเป็นกรณีพิเศษ (Big Cleaning) และให้พนักงานดังกล่าวไปตรวจสุขภาพและได้รับการยืนยันแล้วว่าไม่ติดเชื้อไวรัสฯ อย่างไรก็ตาม ธนาคารยังคงให้พนักงานดังกล่าวหยุดปฏิบัติงานและแยกตัวออกเพื่อเฝ้าระวังเป็นเวลา 14 วัน

ธนาคารต้องขอขอบคุณพนักงานดังกล่าวที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการของธนาคารอย่างเคร่งครัด โดยรายงานเรื่องนี้ให้ทางธนาคารรับทราบอย่างรวดเร็ว ทำให้สามารถดำเนินมาตรการป้องกันได้อย่างทันท่วงที

ธนาคารขอยืนยันว่า ธนาคารได้ดำเนินมาตรการในด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด โดยมีการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคเป็นประจำอย่างต่อเนื่องในบริเวณจุดสัมผัสที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายอย่างเข้มงวดในทุกสาขาและสำนักงานใหญ่ รวมถึงออกมาตรการสำหรับพนักงานให้งดเดินทางไปยังประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสฯ เพื่อเป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด และขอให้ลูกค้ามีความมั่นใจในมาตรการของธนาคารและใช้บริการในทุกช่องทางของทั้งที่เอ็มบีและขนาดได้ตามปกติ

### ผ.ทอ.สั่งห้ามกำลังพลทวีป.เสี่ยง

พล.อ.อ.มานิต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผ.ทอ.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณี ญาติกำลังพลกองทัพอากาศ เป็นไข้หลังกลับจากไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่น และถูกกักตัวที่โรงพยาบาลว่า ได้สั่งให้ กำลังพลทุกคนและครอบครัวงดไปเที่ยวประเทศกลุ่มเสี่ยง มีการระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมถึงกำลังพลที่มีภารกิจทางทหารที่ต้องเดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยงก็ขอให้ชะลอไว้ก่อน และขอให้เฝ้าระวังในเรื่องข้อคิดขัดด้านกฎหมายให้เรียบร้อย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม รวมถึงคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข(สธ.)

พล.อ.ท.พงษ์ศักดิ์ เสมาชัย โฆษกกองทัพอากาศ เปิดเผยว่า ยืนยันว่า ทั้ง 2 คน ไม่ได้เป็นกำลังพลของกองทัพอากาศ แต่เป็นคนในครอบครัวของกำลังพลซึ่งเดินทางไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นและกลับมา มีไข้และตรวจรักษาที่โรงพยาบาลบี.แคร์ พบว่ามีเชื้อโรคเข้าสู่กระบวนการขั้นตอนต่างๆ ทางกายภาพ และเหตุดังกล่าวไม่ได้เกิดในพื้นที่ของกองทัพอากาศ อย่างไรก็ตาม ได้เน้นย้ำให้กำลังพลดูแล

ตัวเองอย่างดีที่สุดและป้องกันตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ถือเป็นการแจ้งเตือนตามปกติ และหากกังวลมีไข้ก็ให้รีบไปรักษาและพบแพทย์และบอกข้อมูลตามข้อเท็จจริงไม่ให้ปกปิดอาการ เพราะต้องดูแลตัวเองและส่วนรวม

### ม.มหิดลพบผู้ต้องสงสัยติดโควิด-19

ขณะเดียวกัน ได้มีการเผยแพร่คำแถลง ของศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีเนื้อหาว่า “คำแถลงของอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กรณีการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในมหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องจากมีบุคลากรที่อยู่ในข่ายต้องสงสัยว่าอาจสัมผัสเชื้อ จากการเดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงที่มีการระบาดต่อเนื่อง และมีอาการไข้ภายใน 14 วัน ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้มีการดูแลอย่างใกล้ชิด และอยู่ในระหว่างรอผลการตรวจยืนยัน และได้มีการดูแลผู้ที่สัมผัสกับบุคลากรดังกล่าวตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม อย่างเคร่งครัด สำหรับบุคลากรที่ไม่ได้ใกล้ชิดโดยตรงกับผู้ที่อยู่ในข่ายต้องสงสัยดังกล่าว ขอให้ดูแลสุขภาพ และปฏิบัติตามแนวทางของประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในแถลงการณ์ของอธิการบดีไม่ได้มีการระบุว่า บุคลากรคนดังกล่าวอยู่ในคณะใดหรือส่วนงานใดของมหาวิทยาลัย

### 'โควิด-19'ระบาดแล้วกว่า 40 ประเทศ

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ โควิด-19 ในต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ล่าสุดยอดผู้ติดเชื้อไวรัสทั้งหมด 80,944 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อในจีนจำนวน 78,064 คน เสียชีวิต 2,760 ราย ส่วนผู้ได้รับการรักษาจนหายดีแล้วมี 30,000 คน จนถึงขณะนี้รายงานการพบผู้ติดเชื้อแล้วกว่า 40 ประเทศและเขตปกครอง โดยล่าสุดที่ออสเตรเลีย โครเอเชีย สวิตเซอร์แลนด์ และแอลจีเรีย ที่ตั้งอยู่แอฟริกาตอนเหนือ รายงานว่าพบผู้ป่วยรายแรกของประเทศแล้ว

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

# แนวหน้า

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๑)

ขณะที่อิตาลี มีจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันแล้วประมาณ 280 คน ทำให้ทางการต้องปิด 11 เมือง ทางตอนเหนือของประเทศ โดยไม่อนุญาตให้ประชาชนเข้าและออก ส่วนที่อิหร่าน มีผู้เสียชีวิตจากไวรัสที่ได้รับการยืนยัน 15 ราย ซึ่งเป็นจำนวนผู้เสียชีวิตนอกจีนแผ่นดินใหญ่ที่มากที่สุด ขณะที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเปิดเผยว่า มีผู้ต้องสงสัยว่าจะติดเชื้ออีก 900 คน และสื่อของรัฐ รายงานว่าทางการได้สั่งห้ามการละหมาดตามมัสยิดในพื้นที่ตอนกลางของประเทศแล้ว

## WHOกระตุ้นทั่วโลกเพิ่มความพร้อม

นพ.บรูซ เอลวาร์ด นักระบาดวิทยาชาวแคนาดา ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานพิเศษขององค์การอนามัยโลก (WHO) เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ “โควิด-19” แถลงเมื่อวันอังคาร ว่าจากสถานการณ์ในตอนนี้อาจถึงเวลาที่ประชาคมโลก “ต้องเพิ่มความจริงจัง”

ด้วยการปรับเปลี่ยนทัศนคติเป็นว่า “เชื้อโรคร้ายจะอยู่หน้าประตูบ้านในวันพรุ่งนี้” เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในประเทศของตัวเองมีความตระหนัก และยกระดับการเตรียมความพร้อม แม้ยังไม่พบผู้ป่วยในประเทศก็ตาม

นพ.เอลวาร์ดกล่าวด้วยว่า ตามสถิติของดับเบิลยูเอชโอซึ่งรวบรวมข้อมูลจากทุกประเทศที่พบผู้ป่วยแล้ว และจากการลงพื้นที่หลายเมืองในจีน ยังคงมีความกังวลในเรื่อง “ความรวดเร็ว” ของการแพร่ระบาด และพบว่า 10% ของผู้ที่สัมผัสกับผู้ป่วยโดยตรงได้รับเชื้อ การมีความรู้ที่แม่นยำเกี่ยวกับเชื้อโรคนี้นี้ และความพร้อมเผชิญหน้าเมื่อเชื้อโรคมายังถึงจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก เพราะจะช่วยให้มาตรการเฝ้าระวังและรับมือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในช่วงค่ำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563ว่า ยอดผู้ติดเชื้ออยู่ที่ 81,133 ราย มีผู้เสียชีวิต 2,765 ราย

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

**บ.3 ติดเชื้อโควิด  
จากแม่เที่ยวญี่ปุ่น**

ไม่บอกหมอไป 'ฮอกไกโด' ไทยพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 3 ราย ปู่-ย่า กลับจาก ญี่ปุ่น แพร์เชื้อให้หลาน 8 ขวบ ร.ร.พระฤทธิชัยดอนเมือง  
สธ. วุ่นไล่ตรวจนับร้อยคน สั่งหยุดเรียนเฝ้าดูอาการเด็ก 50 คน 'อนุทิน' ตำหนิ  
ปิดรร.-แบงก์ที่ทำงานพ่อ พวกเขาปิดข้อมูล (อ่านต่อหน้า 3)

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพลุ่สพดีที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า๓)

## ต่อจากหน้า 1

### เชื้อโควิด

#### ไทยติดเชื้อโควิดเพิ่มอีก 3 ราย

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.สุชฌัมภ์ กัญญาพิมาย ปลัด สธ. แถลงความคืบหน้าสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ว่า วันนี้มีชาวต่างชาติติดเชื้อ แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้เพิ่มอีก 2 ราย เป็นหญิงไทยอายุ 35 ปี จากสถานับบาราคนราดูร และชายจีนอายุ 62 ปี จากสถานับโรคทรวงอก ซึ่งทั้ง 2 ราย เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยัน ส่วนจำนวนผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อมีการรายงาน ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่ม 3 ราย มาจากครอบครัวเดียวกัน รายที่ 1 เป็นชายไทยอายุ 65 ปี เดินทางไปเที่ยวเมืองฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น เข้ารับการรักษที่โรงพยาบาล (รพ.) เอกชน เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ด้วยอาการไข้ ไอ ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเป็นบวก ส่งตัวรักษาต่อสถานับโรคทรวงอก ขณะนี้มีการของบอดักเสบ เนื่องจากทั้งระยะเวลาป่วย 3 วัน ถึงเข้าพบแพทย์ รายที่ 2 เป็นหญิงไทยอายุ 62 ปี ซึ่งเป็นมารยา ติดเชื้อมาจากประเทศญี่ปุ่น มีอาการไอ และรายที่ 3 เด็กชายไทยอายุ 8 ปี เป็นหลาน ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศ แต่เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยรายที่ 1 รักษาที่สถานับบาราคนราดูร โดยขณะนี้ติดตามผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงสูงได้ทุกราย ส่วนผู้ร่วมเดินทางอยู่ระหว่างการติดตามตัวมาตรวจรักษา

ขณะนี้คณะกรรมการกำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกับผู้สัมผัสผู้ป่วย 100% และผู้ร่วมติดตามร่วมหรือปชอโกโตเที่ยวบินเดียวกันทั้งหมด เท่าที่ติดตามตอนนี้อาการยังปกติ ทั้งนี้ ขอยืนยันว่าถึงแม้มี 3 รายนี้ ยังอยู่ในระยะที่ 2 ยังไม่ถึงซูเปอร์สเปรดเดอร์ เคสนี้ก็เหมือนครอบครัวคนจีนที่พบทำใหติดต่อกันภายในครอบครัว ยังดูแลได้

#### สธ. ห้ามปิดบังเดินทางปท. เสี่ยง

นพ.สุชฌัมภ์กล่าวว่า สรุปการรายงานผลขณะนี้ มีผู้ป่วยยืนยันที่รักษาหายแล้ว 24 ราย ยังรักษาตัวอยู่ใน รพ. 16 ราย รวมยอดผู้ป่วยสะสม 40 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยติดเชื้อมากต่างประเทศ หรือผู้ป่วยรายแรกๆ ในระบบรายงาน จำนวน 26 ราย และผู้ป่วยในกลุ่มสัมผัสใกล้ชิด จำนวน 14 ราย และขณะนี้ สธ. มีนโยบายการห้ามบุคลากรในกระทรวง

เดินทางไปยังประเทศที่มีความเสี่ยงหรือมีรายงานการแพร่ระบาดของโรค แต่หากมีความจำเป็นในการเดินทางจะต้องมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมการแพทย์ ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือเป็นประจำ และเข้ารายงานตัวและรับการตรวจร่างกายทุกวันจำนวน 14 วัน ไปจนถึงขอความร่วมมือประชาชน งดเที่ยว งดเดินทางไปยังพื้นที่ระบาดของโรคต่อเนื่อง หากจำเป็น ต้องไป ขอให้ระมัดระวังตัว หมั่นล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย หากกลับมาให้เฝ้าระวังสังเกตอาการตัวเองเป็นเวลา 14 วัน หากมีไข้ ไอ ให้รีบพบแพทย์พร้อมแจ้งประวัติการเดินทาง ห้ามปิดบังข้อมูลกับแพทย์ว่าเดินทางมาจากประเทศเสี่ยง จะเป็นผลดีต่อผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยรักษาโรคได้รวดเร็ว

นพ.สุชฌัมภ์กล่าวว่า ในส่วนของประชาชนทั่วไปขออย่าให้รังเกียจผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพราะจะส่งผลเสียให้ผู้ป่วยไม่ไปพบแพทย์ หรือไปช้า ไม่ยอมป้องกันตนเอง เพราะกลัวถูกรังเกียจจากสังคม ป้องกันการเกิดซูเปอร์ สเปรดเดอร์ และติดตามข่าวสารจาก สธ. เท่านั้น อย่าแชร์ข้อมูลที่ไม่ได้ หากมีข้อสงสัยโทรสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

#### ออกประกาศโรคติดต่ออันตราย

ด้านนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ สธ. กล่าวว่า สธ. เตรียมประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย ช่วงป่วยวันนี้จะลงนามในประกาศได้จากนั้นจะส่งตามขั้นตอนเพื่อประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เพื่อบังคับใช้อีกประมาณ 1-2 วัน ซึ่งการออกประกาศดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือคุ้มครองประชาชนและสังคม เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีอำนาจตามกฎหมาย ทำให้ตรวจพบได้เร็วขึ้น เช่น ผู้ป่วยรายใหม่และครอบครัว ที่ค้นพบหลังจากเที่ยวประเทศญี่ปุ่น เตรียมบังคับใช้กฎหมายหลังพบผู้ปกปิดประวัติการเดินทาง และสั่งไม่ให้ผู้มีความเสี่ยงเข้าเมือง เช่น การส่งกลับผู้เดินทาง 2 ราย ที่มาจากเรือโดมอนต์ บรินเชส เพื่อควบคุมการระบาด ด้วยมาตรการขั้นสูงสุดหลังพบผู้ป่วยที่กลับจากญี่ปุ่น ขณะนี้ สธ. ได้ออกประกาศว่างดให้เจ้าหน้าที่ในกระทรวงเดินทางไปประเทศที่มีความเสี่ยง เพื่อลดความเสี่ยงในการรับเชื้อจากต่างประเทศ รวมไปถึงขอความร่วมมือหน่วยงานราชการให้ใช้แนวทางการเลือกการประชุมในประเทศที่เป็นกลุ่มเสี่ยง หรือใช้แนวทางเดียวกับ สธ. ไม่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ลาพักผ่อน หรือจะเดินทางไปประเทศที่มีความเสี่ยง ซึ่งในหลายหน่วย

งานได้ดำเนินการไปแล้ว อย่างไรก็ตาม ขอย้ำว่าประเทศไทยยังไม่เข้าสู่การแพร่ระบาดระยะที่ 3 ส่วนที่มีการจัดโปรไฟไหม้ ทั่วต่างประเทศ ราคาถูก เพื่อจูงใจให้ประชาชนเดินทางไปต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่มีการแพร่ระบาด จึงอยากขอวิงวอนให้สายการบินและบริษัททัวร์หยุดจัดโปรไฟไหม้ ราคาถูก

ผู้สื่อข่าวถามถึงการจัดการชุมนุมทางการเมือง นายอนุทินกล่าวว่า หลังการชุมนุมเป็นสิทธิตามกฎหมาย ถ้าเกิดสถานการณ์ผิดปกติ ผู้จัดงานควรมีการป้องกันเรื่องการแพร่เชื้อ เช่น ตั้งจุดตรวจไข้ แยกใช้ แจกหน้ากากให้ผู้ชุมนุม ถึงเรียกว่ารักกันจริง แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่เสี่ยง โรคนี้สัมผัสจากละอองฝอย ดีที่สุดคือ อย่าเพิ่งทำ

#### ยันควบคุมได้-ไม่มีอะไรเกินเหตุ

นายอนุทินกล่าวว่า กรณีผู้ป่วยโควิด-19 ที่ รพ.บี.แคร่ ต้องตักหิน เพราะไม่ยอมทำตามขั้นตอนที่ สธ. แนะนำ เมื่อเดินทางกลับมามีไข้ ยังไปติดต่อกับคนในบ้าน และยังสัญญาไม่มาไม่บอก ไม่ได้แจ้งวันแรก แต่มาแจ้งวันหลัง

“ถ้าไม่เจอก่อนมีโอกาสเป็นซูเปอร์ สเปรดเดอร์ได้ ซึ่งเราไม่ต้องการคุณลุงในไทย เพราะมีคุณป้าเกาหลีแล้ว การทำแบบนี้จะเดือดร้อนกันไปทั่ว แต่โรคที่ติดะครบตัวได้ก่อน จากเหตุการณ์นี้ผู้ป่วยคนเดียวต้องไปนั่งตรวจอีกหลายๆ เป็นร้อยคน เพราะบุคลากร รพ.บี.แคร่ ที่มาดูแลผู้ป่วยคนนี้ก็ 40 คนแล้ว ไม่รวมคนในครอบครัวที่สัมผัสแล้วไปทำงาน หลายที่ไม่โรงเรียน ส่วนการเอาผิดเดียวกัน ให้หายก่อน” นายอนุทินกล่าว และว่า ยังยืนยันว่าควบคุมได้ไม่มีอะไรเกินเหตุ มีประวัติผู้สัมผัสหมดแล้ว รวมถึงดูแลเรือที่กลับมา ผู้โดยสารในเครื่อง กรมควบคุมโรคติดต่อขอตรวจทุกคนว่ามีอาการเช่นไร

#### เฝ้าสังเกตอาการนักเรียน 50 คน

ด้าน นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ค่าเฉลี่ยของการแพร่โรคนี้จากผู้ป่วย 1 คน อยู่ที่ 2 คนกว่าๆ ส่วนซูเปอร์สเปรดเดอร์ คือ คนหนึ่งคนแพร่โรคได้มากกว่าค่าเฉลี่ยหลายเท่า เช่น 10-20 คน แต่จากการสอบสวนโรคตอนนี้ผู้ป่วยรายนี้ทำให้คนรอบตัวติดเชื้อ 1 คน เพราะอีกรายที่เป็นครยาน่าจะติดจากญี่ปุ่นด้วยกัน จึงยังไม่ถึงซูเปอร์ สเปรดเดอร์ แต่เคสนี้ค่อนข้างยากลำบากตรงที่มีผู้สัมผัสจำนวนมาก แต่ไม่ได้บอกว่าคนสัมผัสมากแล้วจะเป็นซูเปอร์ สเปรดเดอร์ การมีผู้สัมผัสมากต้องดูว่าสัมผัสมากน้อยแค่ไหนจะตามให้ได้ 14 วัน ว่าติดเชื้อหรือไม่ต่อไป

(อ่านต่อหน้า 5)

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า๕)

## ต่อจากหน้า 3

### เชื้อโควิด

“ถ้าคุณนี่ทำให้หลานป่วย ถ้าไม่ยอมยกเป็นต้นเหตุให้คนที่เรารักป่วย เมื่อเฝ้าระวัง ต้องไม่ไปสัมผัสกับคนอื่น ส่วนประเทศที่มีการระบาดภายใน คือ จีน ฮองกง มาเก๊า ไต้หวัน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ อิตาลี และอิหร่าน และอาจมีการประกาศเพิ่มอีก ระหว่างนี้จับตาสหรัฐอเมริกา เพราะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจำนวนมาก” นพ.ธนรักษ์กล่าว

นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กล่าวว่า การติดตามผู้สัมผัสในโรงเรียนที่หลานไปเรียนนั้น ได้ประสานกับโรงเรียนแล้ว พบว่า เด็กที่ป่วยได้อยู่ในห้องเรียนห้องเดียว ดังนั้นผู้ปกครองและครู จึงตัดสินใจให้เด็กในห้องนั้นที่มีประมาณ 50 คน หยุดเรียน 14 วัน และสังเกตอาการดู เพื่อลดโอกาสแพร่เชื้อ ซึ่งมีรายชื่อทั้งหมดก็จะติดตามจนครบ 14 วัน สิ่งสำคัญคือหยุดแล้วต้องอยู่บ้าน อย่าไปเที่ยวเล่นที่อื่น

### รพ.บี.แคร์ออกแถลงชี้แจง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากรณีชายไทยที่ติดเชื้อรายล่าสุด เป็นข้าราชการเกษียณในสังกัดกองทัพอากาศ อายุ 65 ปี เดินทางไปเที่ยวเมืองออกโกโต ประเทศญี่ปุ่น หลังจากกลับมาจากญี่ปุ่นด้วยสายการบินที่ราบบินที่ XJ 621 ขึ้นไปโร-คอนเมือง เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ มีไข้ ไอ จึงเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเป็นบวก มีอาการปอดอักเสบ จึงถูกส่งตัวไปรักษาต่อที่สถาบันโรคทรวงอก

วันเดียวกัน โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ ออกแถลงการณ์ชี้แจงกรณีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระบุว่า เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ผู้ป่วยชายไทย มาด้วยอาการ ไอ ไอ ผู้ป่วยปฏิเสธประวัติการเดินทางไปต่างประเทศ เบื้องต้นได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นปอดอักเสบ และให้รักษาตัวในโรงพยาบาล จากนั้นเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ แพทย์อายุรกรรมผู้เชี่ยวชาญด้านโรคปอด ได้เข้าตรวจอาการผู้ป่วยและสอบถามประวัติการเดินทางไปต่างประเทศประเทศอีกครั้ง ผู้ป่วยปฏิเสธว่าสายผู้ป่วยได้เปิดเผยประวัติว่าได้เดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยง เมื่อผู้ป่วยแจ้งประวัติ โรงพยาบาลได้ติดต่อสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) ซึ่งได้ระบุว่าผู้ป่วยรายนี้เข้าเกณฑ์กลุ่มเสี่ยง และย้ายผู้ป่วยเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล และส่งตรวจ

พีซีอาร์ทันที ช่วงค่ำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ผลตรวจเบื้องต้น พบเชื้อโควิด-19 จึงได้แจ้งสปคม. ทันที

จากการที่ผู้ป่วยปกปิดและปฏิเสธประวัติการเดินทางไปต่างประเทศ ส่งผลให้บุคลากรทั้งแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลในกลุ่มที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 30 คน ซึ่งโรงพยาบาลร่วมกับ สปคม. ได้ดำเนินการ 1.บุคลากรที่สัมผัสกับผู้ป่วยทุกคน ได้รับการตรวจพีซีอาร์และตรวจเลือดเพื่อหาแอนติบอดีของไวรัส เบื้องต้นผลตรวจของบุคลากรทุกคนที่สัมผัสกับผู้ป่วยเป็นลบ คือไม่พบเชื้อไวรัส แต่ยังคงตรวจซ้ำในช่วงเวลา 7-14 วัน 2.ให้บุคลากรดังกล่าวหยุดงานสังเกตอาการที่บ้าน 3.ทำความสะอาด ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และงดรับผู้ป่วยในหอผู้ป่วย

### สั่งปิดร.เด็กติดเชื้อโควิด-19

นายอรรถพล ตรีกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) กล่าวว่า กรณีกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พบคนไทย 3 คน ในครอบครัวเดียวกัน ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด-19 โดยผู้เป็นปู่และย่าเพิ่งเดินทางกลับมาจากไต้หวันมาอยู่เมืองฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดยหลานชายวัย 8 ขวบ ใกล้ชิดกับปู่และย่า ได้เดินทางไปเรียนที่โรงเรียนพระหฤทัยคอนเวนต์ ดอนเมือง อาจทำให้เกิดการแพร่เชื่อนั้น ทางโรงเรียนได้รายงานข้อมูล ซึ่งได้รับแจ้งจากครูประจำชั้น ป.3/4 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ เวลา 19.00 น. ว่ามีเด็กซึ่งปู่และย่าเดินทางไปญี่ปุ่น และได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 จากโรงพยาบาลบี.แคร์ ผลเลือดเป็นบวก แสดงว่าเด็กได้รับเชื้อมาจากปู่ที่เป็นอดีตทหารอากาศ และได้เดินทางไปญี่ปุ่น โดยปู่และหลานชายอยู่บ้านเดียวกัน อีกทั้งปู่ได้เดินทางมาส่งหลานที่โรงเรียนล่าสุดในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ เพื่อมาสอบปลายภาค ส่วนวันที่ 25 กุมภาพันธ์ โรงเรียนได้หยุดให้นักเรียนอ่านหนังสือเตรียมสอบ ในวันที่ โรงเรียนได้จัดสอบ โดยในช่วงเช้าได้ทำการคัดกรองวัดไข้เด็ก และกรมควบคุมโรค สำนักอนามัย สธ.ได้เข้ามาตรวจนักเรียนชั้น ป.3/4 และบุคลากรในโรงเรียนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงได้ประกาศหยุดสอบและให้นักเรียนทั้งหมดกลับบ้าน

“ผมได้ย้ำให้โรงเรียนดำเนินการตามมาตรการป้องกัน สข.ได้ประกาศไปแล้ว กรณีครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน

เดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยง หรือรถต่อเครื่องในประเทศกลุ่มเสี่ยง เมื่อกลับมาให้พักรอดูอาการที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน และไม่ควรถูกเข้ามามีชีวิตโรงเรียนชั่วคราว ขณะเดียวกันยังแจ้งข้าราชการในสังกัดให้งดเดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยง ซึ่งขณะนี้ข้าราชการสข.ที่เพิ่งกลับจากญี่ปุ่น 2 ราย ผมสั่งให้พักอยู่บ้าน 14 วันเพื่อความปลอดภัย ล่าสุดมีโรงเรียนนานาชาติแห่งหนึ่งขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ ผมก็ไม่อนุญาต และขอความร่วมมือทุกโรงเรียนรับแผนพาเด็กไปทัศนศึกษาในประเทศแทนก่อนในช่วงนี้” นายอรรถพลกล่าว

### คลื่นนิ่งพระหฤทัยดอนเมือง

ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกกรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวว่า ตามที่พบผู้ป่วยไวรัสโควิด-19 รายใหม่ 3 ราย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน และในผู้ป่วยที่เป็นเด็กพบว่าเป็นนักเรียนโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง เขตดอนเมืองนั้น ล่าสุด สำนักงานเขตดอนเมือง พร้อมด้วยศูนย์บริการสาธารณสุข 60 กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย กรมควบคุมโรค ได้ร่วมกันลงพื้นที่โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ดำเนินการควบคุมโรคไวรัสโควิด-19 ตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างเข้มงวด ดังนี้ 1.สอบสวนโรคและเก็บตัวอย่างนักเรียนที่เป็นกลุ่มสัมผัสโดยตรง มีความเสี่ยงสูง เป็นนักเรียนในชั้นเดียวกับผู้ป่วย จำนวน 30 คน ครู 11 คน โดยให้ติดตามอาการ 14 วัน ทำความสะอาดที่พักอาศัย ดองอกนอนบ้าน และกลุ่มสัมผัสความเสี่ยงต่ำ ประมาณ 100 คน ให้งดกิจกรรมไปในที่ชุมนุมหรือที่มีผู้คนหนาแน่น 2.ระดมเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดพื้นที่โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง 3.จัดประชุมผู้ปกครองแนะนำวิธีปฏิบัติตนและการทำความสะอาดที่พักอาศัย และ 4.โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง มีคำสั่งปิดโรงเรียน 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 10 มีนาคม

### ขู่วินิจฉัยขก.ไม่แจ้งต้นสังกัด

นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า ขณะนี้มีนักเรียนจำนวนมากที่ขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ แต่ สพฐ.แจ้งขอนักเรียนเลื่อนการเดินทางในประเทศกลุ่มเสี่ยงไปก่อน จนกว่าจะมีประกาศของ สธ.หรือองค์การอนามัยโลก (WHO) ที่ยืนยันว่าประเทศใดปลอดภัยสามารถเดินทางได้แล้ว ส่วนที่มีผู้บริหาร หรือครูที่เดินทางไปส่วนตัวขอให้เลื่อนการเดินทางไปก่อน หากมีความจำเป็นที่ต้องเดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยง สพฐ.จะพิจารณาเป็นรายบุคคลไป



# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๕)

“ในกรณีที่ผู้บริหารหรือครูที่ไปประเทศกลุ่มเสี่ยง จะส่วนตัวหรือไปทำงานก็ตาม โดยที่ไม่ลาหรือไม่แจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบ ถือว่ามีความผิดทางวินัย ทั้งนี้ หากพบบุคลากรและนักเรียนต้องสงสัยติดเชื้อโควิด-19 แต่ยังไม่รายงานปกติ เมื่อตรวจพบแล้วจะต้องปิดโรงเรียนเพื่อตรวจสอบหรือไม่นั้น สพฐ.จะต้องขอความร่วมมือ สธ.มาตรวจสอบให้ แต่ยังไม่สามารถปิดโรงเรียนทันที” นายอำนาจกล่าว และว่า ส่วนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินิยมขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์นี้ หากพบนักเรียนที่มีความเสี่ยงอาจติดเชื้อ สพฐ.จะดูแลเฉพาะกรณีไป เพราะหากจะบังคับให้ส่วนหน้ากาคนมาทุกคน อาจสร้างความตื่นตระหนกเกินไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เฟซบุ๊ก “โรงเรียนธนินทรวินิตา ตอนเมือง” ได้โพสต์ประกาศของโรงเรียนภายหลังการระบาดของไวรัสโควิด-19 อาทิ 1.กำหนดเปิด-ปิด การเรียนการสอน ระดับชั้นอนุบาล ปิดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ ส่วนนักเรียนหรือครอบครัวใดที่เดินทางไปต่างประเทศ กรุณาแจ้งตัวเองไว้ที่บ้าน หรือพบแพทย์เพื่อเฝ้าระวังอาการ งดออกไปรับผู้มาติดต่อส่วนรวม งดใช้สนาม รวมถึงจุดต่างๆ ของโรงเรียนในช่วงเวลาพักและตอนเลิกเรียน

## ‘ธนาคร’แจ้งปิดสาขาตอนเมือง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาครที่เอ็มบีและธนาครธนาคร ออกเอกสารชี้แจงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่าสืบเนื่องจากการเผยแพร่ข่าวสารในโลกออนไลน์ว่าธนาครธนาครตั้งปิดสาขาคอนเมืองหลังจากมีสมาชิกในครอบครัวของพนักงานติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ธนาครขอแจ้งว่า เพื่อเป็นไปตามมาตรการที่วางไว้ ธนาครจึงได้มีการปิดสาขาที่พนักงานปฏิบัติงานทันที หลังจากได้รับทราบข้อมูล และทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคเป็นกรณีพิเศษ และให้พนักงานดังกล่าวไปตรวจสุขภาพกับทางโรงพยาบาล และได้รับการยืนยันแล้วว่าไม่ติดเชื้อไวรัส ธนาครยังคงให้พนักงานดังกล่าวหยุดปฏิบัติงานและแยกตัวเองเพื่อเฝ้าระวังเป็นเวลา 14 วัน ธนาครขอยืนยันว่าธนาครได้ดำเนินการมาตรการในด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด โดยมีการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคเป็นประจำอย่างต่อเนื่องในบริเวณจุดสัมผัสที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายอย่างเข้มงวดในทุกสาขาและ

สำนักงานใหญ่ รวมถึงออกมาตรการสำหรับพนักงานในจุดเดินทางไปยังประเทศที่มีความเสี่ยงกับการติดเชื้อไวรัส

## ผบ.ทอ.สั่งกำลังพลสวมแมสก์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่กระทรวงสาธารณสุข ประกาศให้โลกติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย ล่าสุด พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) มีคำสั่งและให้ออกประกาศเพื่อความปลอดภัยและเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้เจ้าหน้าที่ทหารและกำลังพลทั้งหมด ทุกหน่วยขึ้นตรงของกองทัพอากาศ (ทอ.) สวมหน้ากากอนามัย และรักษาระยะห่าง ด้วยการล้างมือบ่อยครั้ง และแจ้งเตือนบุคคลใกล้ชิดและครอบครัว ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ กรมแพทย์ทหารอากาศได้มีคำสั่งนำกำลังพลเช่นเดียวกันคือ การไม่อนุญาตให้เดินทางเข้าราชการพนักงานราชการและลูกจ้าง ทอ.ที่จะลาเพื่อเดินทางไปยังหรือผ่านประเทศหรือเขตปกครองที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนด จนกว่าจะพ้นระยะกักโรคระดับ

## สั่งห้ามกำลังพลทำวีรนอก

พล.อ.อ.มานัตกล่าวถึงกรณี ญาติกำลังพลกองทัพอากาศเป็นไข้หลังกลับจากไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่น และถูกกักตัวที่โรงพยาบาลว่า ได้สั่งให้กำลังพลทุกคนและครอบครัว งดไปเที่ยวประเทศกลุ่มเสี่ยง มีการระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมถึงกำลังพลที่มีการปฏิบัติงานที่ต้องเดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยงก็ขอให้ชะลอไว้ก่อน และขอให้เจรจาในเรื่องข้อติดขัดด้านกฎหมายให้เรียบร้อย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ ร.ม.ว.กลาโหม รวมถึงคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.)

พล.อ.ท.พงษ์ศักดิ์ เสมาชัย โฆษกกองทัพอากาศ กล่าวว่า ยืนยันว่าทั้ง 2 คน ไม่ได้เป็นกำลังพลของกองทัพอากาศแต่เป็นคนในครอบครัวของกำลังพลซึ่งเดินทางไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นและกลับมามีเหตุดังกล่าวไม่ได้เกิดในพื้นที่ของกองทัพอากาศ แต่เพื่อความปลอดภัยจึงเน้นย้ำให้กำลังพลทุกคนดูแลตัวเองอย่างดีที่สุดและป้องกันตามมาตรการของ สธ.ถือเป็นการแจ้งเตือนตามปกติ และหากกำลังพลมีไข้ให้รีบไปรักษาและพบแพทย์ และบอกข้อมูลตามข้อเท็จจริงไม่ให้เกิดอาการ เพราะต้องดูแลตัวเองและส่วนรวม

## คลังแนะเสี่ยงเดินทางปท.เสี่ยง

รายงานข่าวจากกระทรวงการคลังแจ้งว่า นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง ได้ส่งหนังสือไปยังส่วนราชการสังกัดกระทรวงการคลัง ขอให้ข้าราชการทุกหน่วยงานหลีกเลี่ยงการเดินทางหรือเลื่อนการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 กรณีได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้เดินทางไปยังประเทศหรือพื้นที่ที่มีการระบาดของไวรัสโควิด-19 ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณายกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางออกไปให้พ้นช่วงการแพร่ระบาดออกไป ทั้งนี้ หากมีเหตุผลหรือความจำเป็นอย่างไรไม่อาจหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังหรือผ่านประเทศหรือพื้นที่ที่มีการระบาดของโควิด-19 ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาเป็นรายกรณี และเฝ้าระวังต่อเนื่องจนครบ 14 วัน เมื่อเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้ว

## กต.ถกช่วยเหลือเรือโดมอนด์

นายเชิดเกียรติ อัตถากร อธิบดีกรมสารนิเทศ และโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) กล่าวว่า กต.ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมหารือในกรอบคณะทำงานศูนย์ประสานงานฉุกเฉิน เพื่อเตรียมมาตรการให้ความช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้แก่ ลูกเรือและผู้โดยสารคนไทยจากเรือโดมอนด์ บรินเชส กลับจากญี่ปุ่น และคนไทยในเกาหลีใต้ที่ประสงค์จะเดินทางกลับไทย ในกรณีลูกเรือและผู้โดยสารคนไทยจากเรือโดมอนด์ บรินเชส ตั้งแต่ทราบว่ามีลูกเรือไทย จำนวน 23 คน และผู้โดยสารคนไทยจำนวน 2 คน อยู่บนเรือ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ติดต่อสอบถามความเป็นอยู่ของคนไทยทั้งหมดอย่างใกล้ชิด และต่อมา

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า๕)

พบว่ามีผู้ติดเชื้อคนไทยบนเรือ จำนวน 8 คน ซึ่งอยู่ในความดูแลของแพทย์ที่โรงพยาบาลต่างๆ ของญี่ปุ่นแล้ว สถานเอกอัครราชทูตได้อำนวยความสะดวกด้านการติดต่อญาติในประเทศไทย และติดต่อกับแพทย์ที่ดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งคนไทยทั้งหมดจำเป็นต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลที่ญี่ปุ่น จนกว่าจะได้รับการรักษาจนหายเป็นปกติ ซึ่งก่อนหน้านี้สถานเอกอัครราชทูตได้อำนวยความสะดวกส่งผู้โดยสาร 1 คน กลับไทยแล้ว ทั้งนี้ หากลูกเรือประสงค์จะเดินทางกลับไทย บริษัทนายจ้างจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งหมด โดยสถานเอกอัครราชทูตอยู่ระหว่างประสานงานกับเรือและกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น และเพื่อเป็นการเตรียมการให้ความช่วยเหลือลูกเรือไทยและผู้โดยสารคนไทยจากเรือโดมอนต์ ปรีนเชส ในญี่ปุ่น

นายเชิดเกียรติกล่าวต่อว่า ที่ประชุมมีมติให้สถานเอกอัครราชทูตแจ้งมาตรการการคัดกรอง ควบคุมโรคของประเทศไทยให้ลูกเรือชาวไทยและผู้โดยสารคนไทยทราบ และให้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงานและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองบูรณาการการอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายลูกเรือไทยกลับประเทศไทย ส่วนในกรณีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสในเกาหลีใต้ได้แจ้งเตือนให้คนไทยในเกาหลีใต้หลีกเลี่ยงเดินทางไปยังพื้นที่ที่พบผู้ติดเชื้อจำนวนมากแล้ว

## อิหร่านเสียชีวิตพุ่ง 19 ราย

สำนักข่าวเอเอฟพี รอยเตอร์ และเอพี รายงานสถานการณ์ล่าสุดของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด-19 ว่า คณะกรรมาธิการสาธารณสุขแห่งชาติของจีน แถลงยอดผู้เสียชีวิตเนื่องจากโควิด-19 ในประเทศจีน เพิ่มขึ้น

52 ราย ทั้งหมดเป็นผู้ป่วยจากมณฑลหูเป่ย์ ศูนย์กลางการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในประเทศจีนเพิ่มสูงขึ้นเป็น 2,715 ราย ซึ่งถือเป็นวันที่มีผู้เสียชีวิตน้อยที่สุดนับตั้งแต่การระบาดหนักเป็นต้นมา ขณะที่ผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจีนแผ่นดินใหญ่ มีเพิ่มขึ้น 406 ราย ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยในมณฑลหูเป่ย์ 401 ราย ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในจีนแผ่นดินใหญ่อยู่ที่กว่า 78,000 คน ส่วนการแพร่ระบาดในต่างประเทศนอกจีนแผ่นดินใหญ่ ที่เกาหลีใต้ มีผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นเป็น 12 รายแล้ว และมีผู้ติดเชื้อมากถึง 1,146 คน ถือว่าเป็นจำนวนผู้ติดเชื้อมากที่สุดในอกจีนแผ่นดินใหญ่ ส่วนที่ประเทศอิหร่าน มีผู้เสียชีวิตแล้ว 19 ราย จากผู้ที่ติดเชื้อเกือบ 100 คน ในจำนวนผู้ติดเชื้อ มีนายอิร็จ ฮารีร์ รัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณสุข รวมอยู่ด้วย ทำให้อิหร่านเป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 มากที่สุดนอกจีนแผ่นดินใหญ่ ขณะที่ประเทศอิตาลี มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิตแล้ว 12 ราย และติดเชื้ออีกกว่า 300 คน มีการปิดเมืองแล้ว 11 เมือง ส่วนประเทศบราซิล มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นเป็น 26 ราย หลังมีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย เป็นสตรีบราซิลที่เพิ่งเดินทางกลับจากประเทศอิหร่าน ขณะที่ออสเตรเลีย ไครเอเชีย และสวีเดนเซอร์แลนด์ ต่างรายงานพบผู้ป่วยโควิด-19 รายแรกของประเทศแล้ว

สาธารณสุขฝรั่งเศสแถลงว่า ฝรั่งเศสพบผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 เป็นวันที่ 2 ของประเทศ และเป็นชาวฝรั่งเศสรายแรกที่เสียชีวิตจากโควิด-19 หลังจากที่คนแรกที่เสียชีวิตเป็นชาวจีน โดยผู้เสียชีวิตรายล่าสุดเป็นชาวฝรั่งเศสวัย 30 ปี ที่เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงปารีส

## สหรัฐปิดร.ร.-เรียนผ่านเน็ต

นางแนนซี เมลสันเนียร์ เจ้าหน้าที่อาวุโสของสำนักงานเพื่อการป้องกันและควบคุมโรค (ซีดีซี) ของสหรัฐอเมริกา แถลงเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ว่า ถึงที่สุดแล้วโควิด-19 ก็จะไม่แพร่ระบาดในสหรัฐอเมริกา ขึ้นอยู่กับว่าจะ เป็นเมื่อใดและมีผู้ป่วยหนักมากน้อยเพียงใดในสหรัฐอเมริกาเท่านั้นเอง และเนื่องจากโควิด-19 ไม่มีทั้งวัคซีนป้องกันและไม่มียาสำหรับรักษาโดยตรง การพยายามยับยั้งการแพร่ระบาดในสหรัฐจึงขึ้นอยู่กับมาตรการแทรกแซงที่ไม่ใช่มาตรการทางการแพทย์เท่านั้น ซึ่งคนอเมริกันจำเป็นต้องเตรียมพร้อมเพื่อรับมือ

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๕)

นางเมสสันเนียร์ระบุว่าสหรัฐอเมริกาอาจจำเป็นต้องปิดการเรียนการสอน หรือจำเป็นต้องแยกนักเรียนออกเป็นกลุ่มเล็กๆ โดยอาจต้องหันไปใช้การเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตแทนเพื่อป้องกันการระบาด และชี้ว่าการประชุมทางธุรกิจอาจจำเป็นต้องใช้ระบบการประชุมทางไกลผ่านวิดีโอ และเพิ่มสัดส่วนการทำงานจากระยะไกลมากขึ้น ในขณะที่โรงพยาบาลต่างๆ อาจจำเป็นต้องชะลอการพบแพทย์ที่ไม่จำเป็นออกไป และเพิ่มการให้คำปรึกษาทางการแพทย์ผ่านโทรศัพท์มากขึ้นเป็นต้น

## รมต.สธ.ยุโรปนัดถกรับมือ

รอยเตอร์รายงานความคืบหน้าของสถานการณ์ในยุโรปว่า เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มีการประกาศปิดโรงแรมขนาดใหญ่ 2 แห่งเพื่อยับยั้งการระบาด โดยทางการออสเตรียสั่งปิดโรงแรม แกรนด์ ไฮเทลยุโรป ขนาด 108 ห้องในเมืองอินน์สบรุค แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศแถบเทือกเขาอัลไพน์ หลังจากกรีเซชันสตรีชาวอิตาลีผู้หนึ่งถูกตรวจสอบพบว่าติดเชื้อโควิด-19 เช่นเดียวกับที่ทางการสเปนสั่งปิด เอส10 อเดเฮพาเลซ โรงแรมระดับ 4 ดาวบนเกาะคานารีของเมืองเทเรนเฟ หลังจากพบว่าแพทย์ชาวอิตาลีกับภรรยาติดเชื้อโควิด-19 ในขณะที่ทางการสเปนแถลงพบผู้ติดเชื้อ 3 รายแรกในแผ่นดินใหญ่สเปนแล้วในวันเดียวกันนี้

ทั้งนี้ อิตาลีกลายเป็นที่มาของการพบการระบาดในหลายประเทศของยุโรป อย่างแอลจีเรีย, ออสเตรีย, โครเอเชีย, โรมานี, สเปน และสวีเดน โดยผู้ติดเชื้อเหล่านั้นทั้งหมดหากไม่ใช่เป็นชาวอิตาลี ก็ล้วนแต่เป็นคนที่เคยเดินทางไปยังอิตาลีมาแล้วทั้งสิ้น ทำให้ในเวลานี้ทางการของหลายประเทศในยุโรปประกาศเตือนพลเรือนของตนเองให้งดการเดินทางไปเยือนพื้นที่ทางตอนเหนือของอิตาลี บริเวณแคว้นลอมบาร์ดีและเวเนโต ซึ่งเป็นศูนย์กลางการระบาดของที่นั่น

นายโรแบร์โต สเปร์ริชชา รัฐมนตรีสาธารณสุขของอิตาลี กล่าวได้มีการประชุมร่วมของรัฐมนตรีสาธารณสุขของอิตาลีและประเทศเพื่อนบ้านโดยรอบที่กรุงโรมเพื่อหารือถึงวิกฤตการระบาดครั้งนี้ โดยที่ประชุมเห็นตรงกันว่า การปิดพรมแดนยังไม่ใช่วิธีการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในเวลานี้

ด้านนายแมทท์ แฮนคอก รัฐมนตรีสาธารณสุขของอังกฤษ แถลงเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ เตือนชาวอังกฤษงดเดินทางไปยัง

10 เมืองในแคว้นลอมบาร์ดีและอีก 1 เมืองในแคว้นเวเนโต ทั้งนี้ ผู้ที่เคยเดินทางไปยังตอนเหนือของอิตาลีแล้วกลับมามีอาการคล้ายกับไข้หวัดใหญ่ ขอให้กักตัวเองรอดูอาการ

## 'กรีซ-บราซิล' เจอผู้ป่วยรายแรก

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ กระทรวงสาธารณสุขกรีซออกมายืนยันพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายแรกของประเทศ โดยไซตริส ชิโอดราส ตัวแทนของกระทรวงสาธารณสุขกรีซ เปิดเผยว่า ผู้ป่วยรายนี้เป็นสตรีชาวกรีก วัย 38 ปี ที่เพิ่งเดินทางไปยังตอนเหนือของประเทศอิตาลี และตอนนี้ยังมีสุขภาพที่ดีอยู่ แต่ยังคงอยู่ระหว่างการเฝ้าระวัง

วันเดียวกัน รัฐบาลบราซิลออกมายืนยันพบผู้ป่วยไวรัสโควิด-19 รายแรกของประเทศ ซึ่งถือเป็นผู้ป่วยรายแรกของอเมริกาใต้ โดยแหล่งข่าวเปิดเผยว่า ผู้ป่วยรายนี้เป็นชายวัย 61 ปี ที่เพิ่งเดินทางไปยังประเทศอิตาลี

อย่างไรก็ตาม กระทรวงสาธารณสุขบราซิลเองปฏิเสธที่จะแสดงความเห็นต่อเรื่องดังกล่าว และให้รอการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการเท่านั้น

## เดือนคุมไม่อยู่-ตาย10-100ล.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดิแอตแลนติกใต้ตีพิมพ์บทความอ้างนักระบาดวิทยา จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา ที่เตือนว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่ติดเชื้อมากกว่า 80,000 คน และมีผู้เสียชีวิตไปแล้วเกือบ 3,000 คน อาจไม่สามารถควบคุมได้ แม้แพทย์ในจีน อิหร่าน อิตาลี และอีกหลายๆ ประเทศจะพยายามอย่างหนักในการตรวจหาผู้ติดเชื้อ กักกันโรคเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาด แต่ในที่สุดแล้วเชื้อไวรัสโควิด-19 จะแพร่ระบาดและติดเชื้อมากขึ้นเรื่อยๆ ในสัดส่วนราว 40-70 เปอร์เซ็นต์ภายในสิ้นปีนี้ ไวรัสจะแพร่ระบาดส่วนหนึ่งเพราะอาการที่ไม่หนักจะไม่สามารถปิดกั้นไม่ให้ผู้ติดเชื้อออกจากบ้านไปทำกิจวัตรประจำวันได้ทำให้ไวรัสมีโอกาสแพร่เชื้อมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อมีผู้ติดเชื้อหลายรายที่ไม่แสดงอาการ

ขณะที่ นิลส์ กิลมัน จาก Berggruen Institute ทวิตข้อความระบุว่ามีความเป็นไปได้ที่มนุษย์ชาติติดเชื้อ 70 เปอร์เซ็นต์ โดยหากคิดจากอัตราการเสียชีวิตของผู้ติดเชื้อ 1-3 เปอร์เซ็นต์ อาจมีผู้เสียชีวิตตั้งแต่ 10-100 ล้านคน

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้าที่ ๗



**พ.อ. แพทย์จุฬา**

## การสวมหน้ากากอนามัย

**ท** หน้ากากอนามัยมี 2 ชนิด คือ แบบ **สายคาด** และแบบ **N95** โดยทั่วไป ถ้าประเทศไทยยังไม่เป็นแหล่งระบาดของ **โรคปอดบวมโคโรนาไวรัส** หรือ **โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)** เราจะแนะนำให้สวมหน้ากากอนามัยแบบสายคาด โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจ เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อโรค ทุกคนจะต้องช่วยกัน หรือ ถ้าเป็นคนปกติ ที่เข้าแหล่งชุมชน เช่น ในรถเมล์ รถไฟฟ้า ที่มีคนหนาแน่น รวมทั้งผู้ชั้บรถโดยสาร เข้าโรงพยาบาล คลินิก ที่มีโอกาสจะสัมผัสกับผู้ป่วยได้ หรือ สถานที่คิดว่าจะเสี่ยงต่อการติดโรค

เมื่อสวมหน้ากากอนามัยแล้ว จะต้องปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัดในเรื่องของการล้างมือ จะไม่เอามือที่ยังไม่ได้ทำความสะอาด มาจับบนหน้ากากอนามัย ก่อนจับ ถ้าไม่ล้างมือ ก็ใช้แอลกอฮอล์ทำความสะอาดก่อน ในยามที่ยังไม่มีโรคระบาด คนปกติโดยทั่วไปที่ไม่ได้ไปแหล่งชุมชนหนาแน่น ไม่จำเป็นต้องใส่ หรือใครจะใส่ก็ไม่ว่า แต่จะต้องปฏิบัติตัว กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ อย่างเคร่งครัด

ส่วนหน้ากาก N95 ไว้ป้องกันตัวเราไม่

ให้ได้รับ เชื้อโรค การใส่เพื่อป้องกัน จะใช้ในบุคลากรทางการแพทย์ หรือ ผู้ที่ดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด และจะต้องใส่และปฏิบัติ การตรวจสอบอย่างเคร่งครัด ในยามปกติ ยังไม่มีการระบาดของโรค หน้ากาก N95 ควรเก็บไว้ใช้เมื่อจำเป็น และจะต้องมีสำรองไว้ให้พอเพียง ถ้ามีการระบาดเกิดขึ้น โดยเฉพาะการระบาดเป็นวงกว้าง จะต้องมีความจำเป็น ที่ต้องใช้เป็นจำนวนมาก รวมทั้งชุดป้องกัน PPE

หน้ากากอนามัยแบบสายคาด ผลิตได้วันละ 1 ถึง 1.4 ล้านชิ้น ถ้าใช้แบบมีเหตุผล เชื่อว่าจะเพียงพอสำหรับทุกคน การใช้หน้ากากผ้า แล้วซักตากแดด แดดรังสียูวี (UV) สามารถฆ่าเชื้อได้ สามารถใช้แล้วใช้ได้อีก

**ถ้าทุกคนมีเหตุผล เชื่อว่าเราจะผ่านวิกฤตไปได้อย่างแน่นอน**

**ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ**  
*ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย*

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เมื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้าที่ ๗

## อย.จัดประชุมวิชาการ'63เน้นนวัตกรรมสุขภาพอนาคต

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมวิชาการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพแห่งชาติ ประจำปี 2563 ว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้จัดประชุมวิชาการใหญ่ประจำปี ในระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ ปีนี้ เน้น "นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพในอนาคต" มีการบรรยายพิเศษ Keynote Speech "Change and Disruption Technology" อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง รู้ลึก...รู้จริงก็สุขภาพ การแพทย์ อนาคตก็ห่วง...เพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจไทย นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร และ...ผลิตภัณฑ์สุขภาพบนสื่อสังคมออนไลน์

งานวิจัยระดับนานาชาติด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ และการนำเสนอผลงานวิชาการ พร้อมมอบโล่รางวัลเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเด่นจาก 6 สาขาทั่วประเทศ รวม 32 รางวัล ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์สุขภาพ การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ส่งเสริมและพัฒนาระบบยา เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เกล็ดสาธารณสุขจังหวัด และการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ยังมี การจัดแสดงนิทรรศการและงานวิจัยนวัตกรรม ได้แก่ ผลงานวิจัยสารสกัดกัญชาทางการแพทย์

ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมฝีมือคนไทยที่ก้าวไกลไประดับโลก อาทิ ดูแลผู้สูงอายุด้วยหุ่นยนต์ดีนสโล Mini ซึ่งสามารถคุยกับลูกหลานได้แบบเห็นหน้า เรียกหาได้เมื่อต้องการความช่วยเหลือ และ เตือนให้วัดความดันให้ตรงเวลา AI TRUEEYE เป็นเครื่องมืออ่านค่าน้ำตาลสะสมในเลือดจากภาพถ่ายจอประสาทตา เพื่อตรวจคัดกรองเบาหวานขึ้นจอประสาทตา งานวิจัยวัสดุฉลาดที่ทำงานได้ด้วยตัวเองใช้กับสายสวนซ่อมแซมสมอง หัวใจ ปอด ถุงน้ำดี ไต และหลอดเลือด เป็นต้น ภายในงานยังมี ชม-ชิม ซ้อป อาหาร เครื่องสำอางจากผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด และไอทีท็อป 5 ดาว ในราคาย่อมเยาอีกด้วย